
รายงานการประชุม 
ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน 

ผู้มาประชุม 
1 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
2 นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
3 นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
4 นายพีรภัทร ปวงอูป ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานบุคคลฯ 
5 นายอนุศักดิ์ เตชะสืบ ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ 
6 จ่าเอกสุนทร อุไรสาย ผอ.กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ 
7 นางสาววรัชยา จรล ี ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน 
8 นางสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง 
9 นางสาวกรรนิการ์ ต๊ะเปา ท้องถิ่นอำเภอแม่ทา 

10 นายสุพจน์ บารมี ท้องถิ่นอำเภอทุ่งหัวช้าง 
11 นางสาวฌุภิตา ปัญโญใหญ่ ท้องถิ่นอำเภอบ้านโฮ่ง 
12 นายจีรศักดิ์ อธิยะ ท้องถิ่นอำเภอลี้ 
13 นางศศิพิมล ชูธนะสินศักดิ์ ท้องถิ่นอำเภอเวียงหนองล่อง 
14 นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์ ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ 
15 นางสาวธัญนันท์ สุภามูล ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ (แทน) 
16 นายวิชัย บุญอุดมพร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (แทน) 
17 นางสาวเอ่ียมศิริ  สุริยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (แทน) 
18 นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น 
19 นางสาวรัตติกาล แจ้ใจ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ (แทน) 
20 นายอนันท์ ธนันชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน 
21 นางสาวคณัสนันท์ บุญมาทัน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง (แทน) 
22 นายณัฐวุฒิ  อุประโจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
23 นายจรูญ  คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน 
24 นายดุสิต ยาชะวันนา นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า 
25 ว่าที่ร้อยเอกปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง 
26 นายมานพ ทาสีคำ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ (แทน) 
27 นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า 
28 พันเอกคะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก 
29 นายอำนวย คำฟู นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง (แทน) 
30 นายบันพุฒ คำตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
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31 นางผ่องศรี พิไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 
32 นายธนาทร อุตโพธิหา นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ (แทน) 
33 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง 
34 นายพิษณุ โภคาพานิช นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า (แทน) 
35 นายสมศักดิ์ กิติ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย 
36 นายกนท ี บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน 
37 นายบัญญัติ  กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ 
38 นายธวัชชัย กุณหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ 
39 นายรังสรรค์ ยวงนากี นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก (แทน) 
40 นายภัคภูมิ เสียงอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ (แทน) 
41 นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่ง 
42 นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย 
43 นายมีแก้ว  นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 
44 นายสุชาติ  แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 
45 นายธนวัฒน์  สิทธิใหญ ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ 
46 นายประเสริฐ  บุญกองรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม (แทน) 
47 นายเอนก  จี้มูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ (แทน) 
48 นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 
49 นางสถาพร   ยะรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก (แทน) 
50 ว่าที่พันตรีโสภณ   ติ๊บใหม ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 
51 นายเอกพงศ ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง 
52 นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
53 นายบุญศักดิ์ เขื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อย (แทน) 
54 นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง 
55 นายดำรงศักดิ์ ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง (แทน) 
56 นายสุขเทียร ธรรมจี๋ นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง 
57 นายโสภณ  มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
58 นายธนาธิป   อุต๊ะมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 
59 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
60 นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
61 นายธราเทพ  ปันทวัน นายกเทศมนตรีตำบลลี้ 
62 นายสัญชัย  หลวงใน นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ 
63 สมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ 
64 นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
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65 นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
66 นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น (แทน) 
67 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
68 นายสายันห์  พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลหนองช้างคืน 
69 นายสัตยา มณีรัตน์ รก.ปลัดเทศบาลตำบลเวียงยอง 
70 นางสาวปัธมา มีพูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
71 นางสาวพัชริดา  ปัญญาราช   รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน (แทน) 
72 นางลดาวัลย์ พิมพา ปลัดเทศบาลตำบลประตูป่า 
73 นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง (แทน) 
74 นางสุพตัรา จันทร์ศิริ ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (แทน) 
75 นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง (แทน) 
76 นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
77 นางสาววารินทร์  นำภา ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก 
78 นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ 
79 นางพิชญ์นาฏ  เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
80 นายวีระ  ธิป่าหนาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 
81 นายรุ่งโรจน์  เรืองทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 
82 นายณัฐพล  คำแปง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 
83 นางสาวสายสมร  ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ 
84 นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 
85 นายสุรินทร์  พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า 
86 นายพนัส  แก้วตา ปลัดเทศบาลตำบลทาสบชัย 
87 นายพบ  เปลี่ยววิญญา ปลัดเทศบาลตำบลทากาศ 
88 นายชุมพต     สุวรรณกาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ 
89 มานพ เมฆอากาศ ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก 
90 นายดนัย  ศรีวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ 
91 นางจินดา ศรีมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย 
92 นายเอกรินทร์ ทิยาว ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 
93 นายชุวัท  สายเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว 
94 นายสมิต ชัยชม ปลัดเทศบาลตำบลศรีเตี้ย 
95 นางมณีรัตน์ กันทาดง รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู  
96 นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 
97 นายจีรเมธ  ลังกาพินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ 
98 นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 
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99 นางวานีย์  ไชยประสพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 
100 นายเฉลิมเกียรติ  ไชยประสพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 
101 นายสุรศักดิ์  กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลมะกอก 
102 นายมิ่งภพ    ศรีชะบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 
103 นางสาวนิศรา  รัฐผไท ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง 
104 นางระพีพรรณ์ ถาน้อย ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง 
105 นางสาวนงนุช แก้วตา  รก.ปลัดเทศบาลตำบลม่วงน้อย 
106 นายเปรมมินทร์ เทพอาจ ปลัดเทศบาลตำบลวังผาง 
107 นายณราวุฒิ  กลิ้งจักร ปลัดเทศบาลตำบลหนองล่อง 
108 นางเบญจวรรณ นพบุรี ปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง 
109 นายสมสมัย  ปองนาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 
110 นางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว (แทน) 
111 นายนพดล สมพงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตืน 
112 ว่าที่ร้อยตรีวิมล  ไชยมงคล ปลัดเทศบาลตำบลลี้ 
113 ส.ต.อ.อิชา ธนยศอุดม ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
114 นายชูชาติ เพิ่มอุตส่าห์ ปลัดเทศบาลตำบลวังดิน (แทน) 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
1 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
2 นายกเทศมนตรีตำบลท่าเชียงทอง  
3 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง 
4 นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์  
5 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง  
6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 
7 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  
8 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว 
9 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน 

10 ปลัดเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง 
11 ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง 
12 ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน 
13 ปลัดเทศบาลตำบลก้อ 
14 ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
15 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 
16 ปลัดเทศบาลตำบลดงดำ 
17 ปลัดเทศบาลตำบลก้อ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายยุพดล ปั้นรัตน์ ผู้แทน ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
2. นายตรีพต  เฉลิมสิริโรจน์ ผู้แทนศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ มช. 
3. นายอุเทน วงค์หล้า จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ 
4 นางสาววิริญา คำชัย ผู้ช่วยนักวิจัยฯ ปปช.ลำพูน 
5 นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 
6 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉวน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน 
7 นางดวงดาว คำนึง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
8 นางวันวิสาร์ ยอแสง จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน 

 

เปิดประชุม   เวลา 13.30 น. 

ระเบียบก่อนวาระการประชุม  
นายรุ่งโรจน์ฯ  เรื่อง  การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ใน
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ครบ 25 ปีบริบูรณ์ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สร้างคุณประโยชน์ต่อราชการ 
จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นายรุ่งโรจน์  สุนทร  ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
2. นางสาววรัชยา  อภิวงค์    ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน 
3. นางสาวฌุภิตา  ปัญโญใหญ่   ท้องถิ่นอำเภอบ้านโฮ่ง 
4. นางสาวกรรนิการ์  ต๊ะเปา ท้องถิ่นอำเภอแม่ทา  
5. นางวันวิสาร์  ยอแสง  จพง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชง. 

    ปฏิบัติงาน สถจ.ลำพูน ฝ่ายบริหารทั่วไป  
จึงขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมอบประกาศ

เกียรติคุณแก้ข้าราชการดังกล่าว กราบเรียนเชิญ 
 

น.ส.นันท์ชญาน์ฯ เรื่อง  การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ผอ.กง.ส่งเสริมฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดส่งเกียรติบัตรของสำนักงาน

 คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนให้
เด็กชายยุทธศาสตร์  คำมูล นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง สังกัดเทศบาล
ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ที่สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

/เพ่ือเป็น... 
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  เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียน สถานศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำกับดูแล ให้มีกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาแก่บุตรหลายในพื้นที่ต่อไป 
และขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่
เด็กชายยุทธศาสตร์ คำมูล นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง สังกัด
เทศบาลตำบลวังผาง ขอกรอบเรียนเชิญ 

 

ระเบียบวารที่ 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ    เรียนท่านผู้บริหารนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  

ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อนอื่นขอแสดง
ความยินดีแก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
ทั้ง 5 ท่าน ที่ทุ่มเททำงานรับราชการมาครบ 25 ปี และเป็นเกียรติประวัติแก่
ข้าราชการด้วย และขอแสดงความยินดีกับเด็กชายยุทธศาสตร์  คำมูล นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง สังกัดเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ที่
สอบประเมินฯ วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน น่าชื่นชมยกย่อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง ๆ ต่อไป และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เทศบาล
ตำบลและจังหวัดลำพูนด้วย 

     วันนี้ ผมได้เข้าประชุมมาพบปะกับท่านเช่นเคยซึ่งในปีที่ผ่านมาต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร/ปลัด อปท. และเพื่อข้าราชการท้องถิ่นทุกคนที่ให้
ความร่วมมือปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นอย่างดี และส่งประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของจังหวัดลำพูน ก็ประสบความสำเร็จ
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรต่าง ๆ ในระดับประเทศหลายเรื่องที่ได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจและบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เช่น รางวัลจังหวัดสะอาด 
ซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดสะอาดสมัยที่ 5 ปีซ้อน จะมีพิธีมอบรางวัลฯ ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวัลนี้ก็เป็นรางวัลของคนลำพูน 
ทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2567 ทางท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้ระดม
ความคิดเห็นเบื้องต้นในการร่างแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน 
จะมีการพัฒนาในเรื่องกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือร่วมกันดำเนินการตามแผนที่กำหนด ซึ่งได้ข่าวมาว่า
ในปี 2567 จะให้เฉพาะแชมป์ทั้ง 5 ภาค มาแข่งขันกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

  ที่กำหนดและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาแชมป์กันซึ่งการเป็นแชมป์ว่า
ยากแล้ว แต่การรักษาแชมป์ไว้อยากกว่า และขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่
ร่วมกันดำเนินงานในด้านต่าง ๆ จนได้แชมป์จังหวัดสะอาด 

 

  
 
 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ    รางวัลที่ 2 คือแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุดเป็นสมัยที่ 14 ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่ง ถ้าข้าราชการส่วนใหญ่ในจังหวัด
ลำพูน ย้ายภูมิลำเนามายังจังหวัดลำพูน ก็จะทำให้การเลือกตั้งในจังหวัดลำพูน ก็
จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องฝากและเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือ 
จำนวนบัตรเสียถึงแม้จะต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราเคยทำได้จากปีที่ผ่านมาบัตรเสีย
ประมาณร้อยละ 5 ในปีนี้ลดลงมาเหลือร้อยละ 4 จึงอยากให้ชาวลำพูนร่วมมือ
ร่วมแรงในเรื่องของการให้ความรู้แก่พ่ีน้องประชาชนในส่วนของระเบียบกฎหมาย กกต. 
หรือทำให้พี่น้องเกิดความสับสนทำให้เกิดบัตรเสียขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ 

 

     รางวัลที่ 3 คือรางวัล PMQA ที่ทุกส่วนได้ร่วมการขับเคลื่อนในการ
จัดทำผลการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน เพื ่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 
2566 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งจังหวัดลำพูน
ได้รางวัลในหมวดที่ 2 ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งเราให้ร่วมแรง
ร่วมใจกันซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ในปีนี้ก็จะสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลในหมวด
อ่ืนของรางวัลเลิศรัฐ 4.0 

  

     รางวัลที่ 4 เป็นรางวัลเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างมากคือ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เป็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแห่งเดียวในปี 2566 ที่
ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก GECC ในระดับก้าวหน้า ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น 
การดูแลพี่น้องประชาชน ในการตอบสนองความต้องการและต้องขอบคุณในการ
ใช้ประโยชน์จากระบบผ่านระบบทราฟฟ่ี ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ซึ่งจังหวัด
ลำพูน ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทฺธิภาพ รวดเร็วคล่องตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้จังหวัด
ลำพูนได้รับรางวัลนี้ รวมไปถึงเป็น 1 ใน 14 จังหวัด ที่ได้รับรางวัลในเรื่องการใช้
ประโยชน์จากการใช้ระบบดังกล่าว และเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือ 

  

     รางวัลที่ 5 เป็นรางวัลที่เราร่วมแรงร่วมใจกัน ของพ่ีน้องจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็น
จังหวัดเล็ก ๆ ในการร่วมโหวตคะแนน ทำให้วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ได้รับ
การประกาศให้เป็น 1 ใน 25 Unseen มหัศจรรย์ทะเลโคม วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีตำนานสืบเนื่องมากว่า 1,300 ปี  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวของจังหวัดลำพูน ให้เป้นที ่รู ้จ ักกันอย่างแพร่หลายใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

ประธานฯ     ในปี 2567 หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหาร/ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและทีมงาน ซึ่งในปี 2567 ผมจะเน้นอยู่ 2 เรื่อง
หลัก ๆ คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูนแล้วในเบื้องต้น ในปีนี้เราจะมองการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไลน์ 

 
/ตลอดทั้งสายน้ำ... 
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  ตลอดทั้งสายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาให้มีการเชิญท่านหน่วยงานชลประทานจังหวัด และ
หน่วยงานชลประทานเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื ่อรับทราบปัญหาและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูน โดยจัดส่งที่ปรึกษาในการบริหารจัดการน้ำ
ลงพื้นที่เพื่อหารือกัน 2 เรื่องหลัก ๆ คือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก 
และแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ด้วย จึงขอฝากนำเรียนให้ท่านผู้บริหารองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งได้รับการประสานมา
อย่างต่อเนื่องร่วมไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมช่วยกัน
ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาซ้ำซาก ซึ่งในปีนี้อยากได้รับการแก้ไขปัญหาใน
ภาพรวมทั้งจังหวัดลำพูนทั้ง 2 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น และการแก้ไขปัญหา
บริหารจัดการน้ำในสายน้ำลี้แห่งเดียว ก็สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของอำเภอ
บ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนอล่องด้วยก็ได้ สายน้ำลี้ สายน้ำกวง และสายน้ำทา 
เราจะมีการตั ้งคณะกรรมการเฉพาะขึ ้นและเชิญที ่ปรึกษาวิทยากรใหญ่ทาง
ชลประทานที่มีความเชี่ยวชาญ มอบภาพรวมใหญ่ในเพ่ือบริหารจัดการน้ำเข้าร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

ประธานฯ     เรื่อง การป้องกันหมอกควันและไฟป่าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน และทำลายสุขภาพร่างกาย และ
กระทบไปถึงการท่องเที่ยวด้วย และที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน ก็ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในส่วนของของทุกภาคส่วน เพื ่อร่วมกันขับเคลื ่อนให้เบาบางลง 
ถึงแม้ว่าจังหวัดลำพูนถ้ามองในภาพรวมมีจุด Hotspots น้อยที่สุด และค่า PM 
2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพบปะท่านผู้บริหารในพื้นที่ที่
จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  

 

    เรื่อง  การมอบนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบนโยบาย 10 ข้อ ขอให้ท่านได้
ร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) รวมทั้งขับเคลื่อนงานใน
ฐานะผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ซึ ่งใกล้ชิดและ
ทราบถึงความต้องการของพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง  
ของน้ำสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ประมาณปลายปีเดือนธันวาคม 
และต้นปี เดือน มกราคม 2567 น่าจะมีการเรียกหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน  

  เพื่อประชุมรับทราบนโยบายดังกล่าว สำหรับภาคเหนือตอนบนยังไม่กำหนด
ทราบแต่เพียงสถานที่กำหนดจัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่จะ
เชิญเข้าร่วม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาในพื้นที่ ผู ้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้
ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ในการเน้นนโยบายของผู้บริหารในระดับกระทรวงทั้ง 10 
เรื่อง ขอฝากท่านนายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในประเด็น ดังนี้ 

 
/1. การพัฒนา... 
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  1. การพัฒนาคุณภาพชีว ิตและสร้างรายได ้ โดยการน้อมนำแนว
พระราชดำริมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึง
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชน จึงขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำเอา
แนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพ่ือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน
มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในทุก ๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน 
การนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาพ้ืนที่หมู่บ้านและชุมชน  
  2. น้ำดื ่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ปัจจุบัน ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเพิ่มสูงขึ้นจากการซื้อน้ำดื่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่าย
ของประชาชน จึงขอให้การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับภารกิจจากเดิมที่ผลิตน้ำประปาเพ่ือการอุปโภค (น้ำใช้) ให้
เพิ่มการผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ รวมทั้งขอให้จัดเตรียมความพร้อมรถน้ำดื่ม
น้ำใช้เพ่ือรับมือสถานการณ์เอลนีโญ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำในชุมชน ให้บริการน้ำดื่ม
สะอาดแก่ประชาชนฟรี ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำ ให้ใช้รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครื่อง
กรองน้ำ ให้บริการประชาชนฟรี และในระยะยาว การประปาต้องพัฒนา 
ปรับปรุง ให้ประชาชน เชื่อมั่น น้ำประปา ดื่มได้  
  3. การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ 
หลังจากเรื่องน้ำก็มีเรื่องไฟ  ซึ่งเราจะเน้นการสร้างต้นแบบ ให้ประชาชนได้เห็น
ตัวอย่างของการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Cell / 
Solar Rooftop ในสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และใช้กับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานที่ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality Road Map) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแผนในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การขับเคลื่อนนโยบาย Carbon Neutrality ใน
ปี ค.ศ. 2050 ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายน้ำมันของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหารถพลังงานสะอาด อาทิ รถพลังงานไฟฟ้า (EV) 
ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาจัดลำดับหน่วยงานที่มีความพร้อมและทำให้เป็นต้นแบบ 
เพ่ือนำไปสู่การขยายผล    
  4. พลังงานสะอาด มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด โดยสนับสนุนให้มีการ
ติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
กระแสไฟฟ้าให้ก ับประชาชน รวมไปถึงการเพิ ่มรายได้ จากการจำหน่าย
กระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ให้แก่รัฐ ตลอดจนส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชน 
สร้างรายได้ จากพลังงานสะอาด โดยการจัดตั้งธนาคารคาร์บอนเครดิตในพื้นที่
ทุกจังหวัด เช่น การปลูกไม้ยืนต้น การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจำหน่าย
คาร์บอนเครดิตอย่างยุติธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากล  
 
 

/5. การจัดระเบียบ... 
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  5. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล แน่นอนว่าเรื่องนี้กำลัง
เป็นที่สนใจของสังคม เมื่อพูดถึงคำว่า ปราบปรามผู้มีอิทธิพล คนทั่วไปมักคิด  
ไม่ออกว่าต้องทำอย่างไร ก็ต้องมาตั้งหลักกัน ว่าคำว่า “ผู้มีอิทธิพล” ในที่นี้ 
หมายถึงคนที่ใช้อำนาจที่ตนมีในทางมิชอบ ไม่ว่าจะอำนาจเงิน หรืออำนาจจาก
สายสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งโดยสามัญสำนึก ทุกคนจะรู้ดีว่าการกระทำอย่างไร คือการ
ใช้อำนาจเหล่านั้นในทางมิชอบ หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คือ มุ่งเน้นการ
จัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดอบายมุข ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งใดที่ขัด
กับความมุ่งหมายนี้ ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้กลไกของรัฐในการกำจัด ให้สิ้นไป  
  6. การบริการประชาชนแบบ One Stop Service การมุ่งหน้าสู่ระบบ
รัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล ที ่ถือเป็นการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานให้ประเทศในอีกรูปแบบหนึ่ง ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เราจะนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัยมาใช้ ในการปฏิบัติราชการ การทำธุรกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
ราชการ และให้บริการ ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็ยังเป็นการลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที ่  ขจัดช่องโหว่ที ่เอื ้อต่อการทุจริตอีกด้วย โดยเราจะยกระดับ
แพลตฟอร์มที ่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น หรือพัฒนา
แพลตฟอร์ม e-Service ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือให้เกิดระบบที่เสถียรและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน   
  7. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที ่ยว 
หลักการดูแลนักท่องเที่ยวที่สำคัญ คือการสร้าง “ความปลอดภัย ความสะดวก และ
แรงดึงดูด” จึงต้องส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่  เพื่อ
จัดระเบียบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งท่องเที ่ยวโดยใช้
ประโยชน์จากสื ่อออนไลน์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทั้งในด้านสาธารณภัย 
อุบัติภัย และความปลอดภัย ทางถนน   
  8. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย 
“มุ่งเน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยกำหนดมาตรการเพื่อ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต การใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน การพักหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ และแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ หลายเรื่องเป็นสิ่งที่
ท่านดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ขอเน้นย้ำ เรื่องกา รพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (OTOP) ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการประสาน             
กับภาคเอกชน เพ่ือให้เข้าใจแนวโน้มตลาดมากขึ้น การสร้างพลังสร้างสรรค์  
 

/หรือ Soft Power... 
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หรือ Soft Power ซึ ่งจะนำสู ่การส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม และนำหลักการ 
“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นเป็น
หน่วยธุรกิจในการสร้างงานสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจที ่ย ั ่งย ืน 
(Sustainable Economy) ด้วย  

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องเป็นมาตรการเชิงรุก ต้องเน้นป้องกัน
ไม่ใช่ปราบปราม และต้องกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยผู้ใหญ่บ้าน 
กำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องรับผิดชอบ หากมียาเสพติดในพื้นที่ 
ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่ต้องรับผิดชอบและรับผิดทางวินัย ฝ่ายปกครองต้องทำงาน
เชิงรุกและเชิงรบ เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้าพื้นที่ตนเอง ต้องล้อมรั้วเขตปกครอง
ตนเอง หากยาเสพติด อยู่บ้านใคร เจ้าของบ้าน เจ้าของพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบและ
รับผิดฐานปล่อยปละละเลยให้ยาเสพติด ยาบ้า เข้ามาในบ้าน ในพื้นที่ตัวเอง 
ต้องมองว่าลูกบ้านคือลูกของเรา เราป้องกันลูกของเราอย่างไร ต้องป้องกัน
ลูกบ้านแบบนั้น ใครเอายาเสพติดเข้าบ้านเรา เราจะจัดการเด็ดขาดอย่างไร ใคร
เอายาเสพติดเข้าพื้นที่ที ่เรารับผิดชอบ เราก็ต้องจัดการเด็ดขาดแบบนั้นฝ่าย
ปกครองต้องตื่นตัวและป้องกันยาเสพติดเข้าพ้ืนที่ตัวเอง ถ้าทุกพ้ืนที่ป้องกันได้ ยา
เสพติดจะไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย  

10. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียม 
ความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขขั้น
ปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย พร้อมยกระดับให้ รพ.สต. เป็นหน่วยบริการ ปฐมภูมิใกล้บ้านที่
มีคุณภาพ มีความพร้อมในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญ กับบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ และในประเด็น
สังคมผู้สูงวัยนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทำงานกับผู้เชี ่ยวชาญ
เฉพาะทาง ให้มีสถานชีวาภิบาลประจำท้องถิ่น เพื่อบริบาลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย เ พ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่าง   
 ครอบคลุมในทุกมิติ  ทั้งนี้  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การบริหารงานเชิงพื้นที่ 
ให้เกิดผลต่อประชาชน จะใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) 
ในการบูรณาการความร่วมมือ งบประมาณ ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ยึด
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก 
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถวัดผลได้  และให้ทุกท่านยึดหลักการทำงาน 
“ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ซึ่งแต่คำมีความหมาย ดังนี้ 
“ทันโลก” คือ เข้าใจสถานการณ์โลก เพื่อจะรู้ผลกระทบต่อประเทศไทย และ
ปรับตัวได้ทัน สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ให้ประเทศของเราสามารถแข่งขันได้ 
และในยามที่สถานการณ์โลกผันผวน ก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 

/”ทันสมัย”... 
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“ทันสมัย” คือ เราต้องเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
เข้าใจค่านิยมของยุคสมัยใหม่ เพื่อจะสามารถเชื่อมคนทุกรุ่นเข้าด้วยกัน 
และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานในทุกด้าน 
โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว การพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตและรายได้ต่อหัวเป็นสิ่งสำคัญ พรรคการเมืองที่จะนำพาประเทศ
ให้พัฒนาได้อย่างยั ่งยืน จะต้องสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้าย คำว่า “ทันท่วงที” หมายถึง การตัดสินใจได้อย่าง
แม่นยำรวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้รับมือกับ “วิกฤต” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเมื่อมี "โอกาส" ก็คว้าได้ทันอยู่เสมอ ภายใต้การบริหารงานของทีมจังหวัด  

 

ประธานฯ   ขอเพิ่มเติมภารกิจของจังหวัดลำพูน ในช่วงนี้มีงานโคมแสนดวง มีพี่น้อง
ประชาชนเดินทางมาจังหวัดลำพูนเป็นจำนวนมาก ในส่วนของจังหวัดลำพูน 
ใช้เงินเหลือจ่าย 1 ล้านบาท ในการประชาสัมพันธ์ให้ทางท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำพูน ประสานไปยัง อบจ.ลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการ
ตกแต่งประดับโคมอย่างสว่างไสวทั่วทั้งเมือง และขอขอบคุณหลาย ๆ พ้ืนที่ก็มี 
การแขวนโคมกันทั่วทั้งอำเภอ จึงขอฝากท่านนายก/ปลัด อปท. ได้เชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เร่งแขวนโคมเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นประเพณี      
ของชาวล้านนาด้วยให้มีความสวยงามและมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังจังหวัด
ลำพูนมากขึ้น ซึ่งได้สอบถามไปยังโรงแรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมากและเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ถ้าเป็นไปได้ให้ประดับแขวนโคมให้สวยงามและพร้อมเป็นเจ้าภาพใน
เทศกาลแขวนโคมทั่วทั้งจังหวัดซึ่งเป็นชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนซึ่งได้ประกาศให้
เป็นงานประเพณีให้ไปสู่ระดับนานาชาติแล้ว ตลอดจนศาลากลางจังหวัดลำพูน 
(หลังใหม่) ใครผ่านไปผ่านมาในช่วยเวลากลางคืน ก็จะมีการประดับแขวนโคม
ตลอดความยาวของรั้วด้านหน้าและประดับเป็นรูปต่าง ๆ สวยงาม และมีการ
แขวนโคมตัวอาคารด้านหน้าด้วยส่วนหนึ่งในมีความสว่างไสวไปด้วยโคมล้านนา 
 

 

ประธานฯ   งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2566 จะมีการจำหน่ายสลาก
กาชาด เป็นประจำทุกปี ของรางวัลจะจัดให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่าน
มาของรางวัลจะมีตู้เย็น จักรยานยนต์ ทีวี และอื่น ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่มี
ความหลากหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ของรางวัลก็
จะมีความทันสมัยมากขึ้น ในปีนี้จะเปลี่ยนของรางวัลให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาก
ขึ้น ของรางวัลอาทิเช่น แท็บเล็ต มือถือ สมาร์ทโฟน นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย และราคาสลากกาชาดฯ ยังคงราคาเดิมฉบับละ 60 บาท ลุ้น
รางวัล 1.3 ล้าน จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด
จังหวัดลำพูนเพ่ือนำกลับคืนไปสู่สาธารณกุศลต่าง ๆ ที่น้อง ๆ นักเรียน ลูกหลาน 

/ของเราต่อไป... 



13 
 

  ของเราต่อไป วันนี้คงจะมีเรื่องที่อยากจะขอบคุณ และพูดคุยกับท่านผู้บริหาร/
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประมาณนี้ และขอมอบให้ท่านท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อ
ตามระเบียบวาระที่กำหนด และขอฝากเรื่องสุดท้ายคือการกำชับการปฏิบัติ
หน้าที่ของพวกเราทั้งหมดในภาพรวม ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียและ
ผิดระเบียบกฎหมาย ให้ท่านนายก ทุกแห่ง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของการ
กระทำไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย หากพบมีการกระทำดังกล่าวให้ดำเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานฯ   ขอเปิดโอกาสในที่ประชุมได้สอบถามหารือประเด็นต่าง  ๆเรียนเชิญครับ 
 

นายมีแก้วฯ  ขอเรียนสอบถามท่านเก่ียวกับเรื่องอุทกภัยที่ผ่านมา อบต.ป่าพลูได้รับ 
นายก อบต.ป่าพลู ผลกระทบ 3 ครั้ง และมีความเสียหายเป็นอย่างมาก งบประมาณไม่เพียงพอกับ

การแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้น สาเหตุอุทกภัยคือ น้ำแม่ลี ้ทาง อบต.ป่าพลูจะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที ่ในเบื ้องต้นก็ไม่สามารถทำได้ กรมเจ้าท่าไม่
อนุญาต หากจะรับงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากจะต้องมีการขอ
อนุญาตกรมเจ้าท่าก่อน และฝาย รพช.สร้างขึ้นมีปัญหาเยอะมาก เช่น ฝายดอยโตน 
ฝายห้วยหละ ฝายป่าพลู ไม่มีน้ำเข้าเหมือง เพราะมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจะต้องมี
การขุดลอกเราจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง 

 

ประธานฯ  เราได้รับการถ่ายโอนฝายที่กล่าวมานี้หรือยัง 
 

นายมีแก้ว   เราได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว ครั้งแรกที่ได้รับผลกระทบ ทาง อบต.ป่าพลู 
นายก อบต.ป่าพลู ได้มีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว ต่อมาเกิดน้ำป่าไหลหลากมาอีกครั้งทำให้เกิด 

ความเสียหายมากกว่าเดิม ทำให้สิ้นเปลื้องงบประมาณ จึงขอให้ทางจังหวัดลำพูน
ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ด้วย    

 

ประธานฯ  มองในภาพรวม ในเขตพ้ืนที่อำเภอลี้หากได้รับการแก้ไขประมาณ 1 – 2 
จุดที่เป็นสาเหตุหลักก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบได้ ต้อง
เรียนให้ทราบว่า จังหวัดลำพูน จะดำเนินการศึกษาและเสนอโครงการในการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำแม่ทา ส่วนอีกสามลุ่มน้ำคือ  ลุ่มน้ำแม่กวง ลุ่มน้ำลี้ 
และลุ่มน้ำแม่ปิง ทั้ง 3 เส้นทางนี้มีทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง  เราก็จะทำกรณีศึกษา
ร ่วมก ัน เพ ื ่อแก ้ไขป ัญหาในภาพรวมทั ้งหมดตลอดทั ้งสาย ขณะนี ้ทาง
กระทรวงมหาดไทย ก็ได้สอบถามข้อมูลและความเห็นของทุกจังหวัดไปแล้ว 
ว่าจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่า CEO และอาจจะมีการแก้ไข ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เราหารือกันในประเด็นดังกล่าวนี้ จังหวัดลำพูน ได้เสนอปัญหา 
ไปยังกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว และให้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในหลาย ๆ เรื่อง ที่ยังติดขัดและเป็นปัญหาในการขออนุญาตต่าง ๆ ซึ่งไม่ทราบว่า
ทางแต่ละกระทรวงจะพิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่า CEO เพราะเป็นดุลยพินิจของ
แต่ละกระทรวงว่าจะมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร หากในพ้ืนที ่

/ได้รับความเดือดร้อน... 
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ได้ร ับความเดือดร้อนความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ และสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ ในวงเงินงบประมาณที่พอประมาณ จังหวัด
ลำพูน ก็พร้อมทันทีที่จะให้การช่วยเหลือ ซึ่งงบประมาณบางส่วนจังหวัดก็ได้
จัดสรรผ่านทางอำเภอลงไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนในบางส่วน 
และได้ลงพื้นที่อำเภอลี้ ก็น่าเห็นใจได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แม่น้ำไหลเปลี่ยน
เส้นทาง ทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย บ้านเรือน
พังทลายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งจะต้องพูดคุยกับทางผู้แทนกรมเจ้าท่า
ก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซ่ึงกรมเจ้าท่า ก็มีการมอบอำนาจให้แก่ อปท.
ดำเนินการได้ในบางส่วน ในกรณีที่ลำน้ำมีการเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปในพ้ืนที่ของพ่ี
น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถดำเนินการสร้างแนวกันตลิ่งเพ่ือกั้น
ไม่ให้เกิดปัญหากัดเซาะพ้ืนที่ของชาวบ้านเพิ่มได้หรือไม ่  

นายยุพดลฯ  ในเรื่องของการมอบอำนาจให้ อปท.จำนวน 2 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 442/2547 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า  และคำสั่งที่ 185/2548 ในเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งได้มอบ

อำนาจให้ อปท. ตามคำสั่งที่ทั้ง 2 ฉบับ 
 

ประธานฯ  หมายถึงในลำน้ำใช่หรือไม่ 
 

นายยุพดลฯ  ใช่ครับ  เราจะต้องแยกประเด็นว่าเป็นสิ่งกรีดขว้างลำน้ำ หรือในกรณี 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า เป็นการขุดลอก 
 

ประธานฯ  ไม่ใช่ว่าไม่ได้ แต่ขอได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนดำเนินการ และ
ในกระบวนการขออนุญาตใช้เวลานานหรือไม่ 

 

นายยุพดลฯ  75 วัน นับตั้งแต่เอกสารประกอบการขออนุญาตครบถ้วน 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า 
 

นายมีแก้วฯ  ผมได้จัดส่งเอกสารขออนุญาตไปแล้ว ไม่ได้รับคำตอบจากกรมเจ้าท่าเลย 
นายก อบต.ป่าพลู ว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร 
 

นายยุพดลฯ  ขอทราบชื่อ อปท. และตั้งอยู่ในตำบลและอำเภอใด เพ่ือจะได้กลับไป 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า ตรวจสอบว่าอยู่ในขั้นตอนใดหรือมีปัญหาอะไรบ้าง 
 

นายมีแก้วฯ  อบต.ป่าพลู ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง 
นายก อบต.ป่าพลู 
 

นายยุพดลฯ  อบต.ป่าพลู ทางกรมเจ้าท่านได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานของ 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า ท่านแล้ว ซึ่งจะขอสร้างแนวกันตลิ่งจำนวน 3 ชุด ใช่หรือไม่ครับ ซึ่งในหนังสือแจ้ง 

อบต.ป่าพลูจะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งเอกสาร
ตามท่ีแจ้งในหนังสือให้กรมเจ้าท่าพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

ประธานฯ  ระบบราชการก็จะประมาณนี้ คือเอกสารประกอบจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีอยู่หลายเรื่องท่ีได้รับแจ้งว่าส่งหนังสือมาให้จังหวัดแล้ว เร่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ด้วย พอตรวจสอบก็พบว่าเอกสารที่ส่งมายัง 

 
/ขาดเอกสาร... 
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ขาดเอกสารสำคัญ จึงทำให้เกิดความล่าช้าจึงขอฝากท่านผู้บริหารทุกแห่ง ในการ
ขออนุญาตต่าง ๆ สิ ่งสำคัญเอกสารประกอบในแต่ละเรื ่องที ่ขอจะต้องแนบ       
มาพร้อมหนังสือให้ครบถ้วน เพราะการดำเนินการต่าง ๆ ในระบบราชการจะต้อง
มีแนวทาง  ระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ กำหนดให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่แล้ว 
 

ผู้แทนนายก   ผมขอเป็นตัวแทนของนายก อปท. ทั้ง 10 แห่งในเขตอำเภอลี้ นำเรียน
อปท.ในเขต อ.ลี้  อำเภอลี้ ในปัจจุบันร้อยละ 98 เป็นพ้ืนที่การเกษตร ทั้ง 10 อปท. ได้มีการจัดตั้ง 

ชุมชนในการนำเรียนให้ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งในหนังสือ
ที่จะส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งมีภาพสีประกอบเพื่อให้เห็นจุดที่ได้รับ
ความเสียหายของแต่ละ อปท. ในพื้นที่อำเภอลี้  ความเสียหายของถนน พื้นที่
การเกษตร และบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเสียหายจากการทรุดตัวของหน้า
ดิน และถนนขาดชำรุด หรือเป็นร่องทางเดินน้ำที่ไหลผ่านจนไม่สามารถสัญจรไป
มาได้ ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวหรือขนย้ายพืชผลทางการเกษตรได้ อปท.ในเขต
อำเภอลี้ ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมในบางจุดที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งได้รับแจกถุง
ยังชีพจากรัฐมนตรีหลายครั ้ง แต่อำเภอลี ้ เป็นอำเภอสุดท้ายที ่ ได้รับการ 
ประกาศภัยพิบัติ และได้รับการช่วยเหลือล่าช้ากว่าที่อ่ืน ๆ โดยทั้ง 10 อปท. ได้จัดทำ
เอกสารพร้อมภาพสีประกอบความเสียหายในพ้ืนที่ทั้ง 10 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด เพ่ือยืนต่อท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน จึงขอฝากท่านช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 
 

ประธานฯ   สรุปแล้วได้รับการประกาศหรือยัง ได้รับการประกาศภัยพิบัติแล้ว      
แต่ประกาศช้า เดี๋ยวยื่นหนังสือไว้ผมรับพิจารณาในโอกาสต่อไป  
 

นายวิชัยฯ   ขอนำเสนอปัญหาที่ได้รับจากอุทกภัย  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรง  
รองนายก อบจ.ลพ. และเกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำซาก ซึ่ง อบจ.ได้รับการร้องขอจาก อปท. หลายแห่งซึ่ง

ได้รับผลกระทบในระยะเวลาสั้น ๆ แต่มีความรุนแรง ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
ผมยกตัวอย่างของ อบต.เวียงกานต์ ซึ ่งได้รับการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
เรียบร้อยแล้วให้ขุดลอกประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี จากนั้น 
นายก อบต.เวียงกานต์ ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากนายก อบจ.ลำพูน เรา
ร่วมกันพิจารณาหากดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จจะต้องดำเนินการในฤดูกาล
หน้าแล้ง จะต้องใช้เครื่องจักรจำนวน 3 ชุด รถแบ็คโฮ ประมาณ 3 – 4 ตัว 
รวมทั้งรถดั๊ม รถบรรทุก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญเฉพาะ
ด้าน ถ้าดำเนินการขุดลอกเฉพาะตรงกลาง ซึ่ง อบต.เวียงกานต์ อยู่ตรงกลาง
แม่น้ำ ถ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะตรงกลาง ในปีต่อมาเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหล
หลากก็จะเกิดปัญหาเดิม ๆ ซ้ำซาก จึงได้ทำหนังสือถึงนายก อบต.เวียงกานต์  ว่า
ไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทัน จึงขอให้นายก อบต.
เวียงกานต์ประสานไปยังจังหวัดลำพูน เพื่อขออนุญาตขุดลอกแบบต่างตอบแทน
ซึ่งเก่ียวเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เอกชนเข้า
ดำเนินการขุดลอกและสามารถนำทรายที่ขุดได้ไปใช้ประโยชน์ต่างตอบแทนถึงจะ 

/ดำเนินการ... 
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ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ถ้าหากท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน มีนโยบายในการพัฒนาลุ่มน้ำลี้ ซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง หาก
ได้รับการขุดลอกตลอดทั้งสายให้เป็นวาระแห่งจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ
ต่อไป แต่ละ อปท. ต้องประสานจัดหาเอกชนเข้ามาดำเนินการต่างตอบแทน
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ ่งเป็นเรื ่องใหญ่ แต่ถ้าไม่ดำเนินการก็เป็นปัญหา
ซ้ำซากและสิ้นเปลื้องงบประมาณท่ีใช้แก้ไขปัญหาชั่วคราวไปเรื่อย ๆ  

 

ประธานฯ   ช่วงแรกที่ผมมารับตำแหน่งและได้ลงพ้ืนที่อำเภอลี้ ชาวบ้านก็บอกผมว่า
ไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ผมจะบอกว่าอย่างม่ันใจนะว่าจะไม่แตก เดือน
ตุลาคมที่ผ่านมาผมก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมอำเภอลี้ ก็ได้รับการยืนยันว่ามีความ
รุนแรง ถ้ามีการแก้ไขเพียงจุดเดียวโดยไม่คำนึงถึงภาพรวมก็จะเหมือนตำน้ำพริก
ละลายแม่น้ำและไม่มีความยั่งยืน  โดยให้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่อาจจะทำแก้มลิง  
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ในส่วนของน้ำท่วมมี 1 ลุ่มน้ำที่มีปัญหา สำหรับ 
3 ลุ่มน้ำมีปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง อาจจะมีโครงการต่าง  ที่ได้รับการบรรจุไว้ 
ในแผนภูมิสังคม ซึ่งโครงการของนายก อบต.ศรีเตี้ย ก็อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ
โครงการแกนดินซีเมนต์ และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน   

 

นาวาเอกณัฐพงศ์ฯ   ผมเข้าใจท่านนายกมีแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
นายก อบต.ศรีเตี้ย เช่นเดียวกับ อปท. ที่มีพื้นที่ราบลุ่ม และขอเรียนให้ทราบว่าในแต่ละลุ่มน้ำทั้ง 4 

ลุ่มน้ำในจังหวัดลำพูน  มี 1 ลุ่มน้ำที่ไม่มีความลาดชัน อีก 3 ลุ่มน้ำมีความลาดชันสูง   
ในจังหวัดลำพูนจะมีล ุ ่มน้ำล ี ้ท ี ่ม ีความลาดชันส ูงมาก ซึ ่งต ้นน้ำลี ้ส ูงกว่า
ระดับน้ำทะเล 700 เมตร ปลายน้ำอยู่ที่ตำบลศรีเตี้ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่
ประมาณ 400 เมตร ความลาดชัน 300 เมตร ท่านลองคิดดูว่าเมื่อมวลน้ำมา
อย่างมหาศาลจะได้รับความเสียหายมาก ประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในลุ่มน้ำลี้ ผมอยากให้จังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูพื้นที่จริง ๆ 
เพื ่อได้เห็นและรับทราบความเสียหายในพื้นที ่จริง สำหรับในพื้นที ่ของผมมี
บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายพังทลายลงสู่แม่น้ำลี้  กำแพง รั้วบ้าน อาคาร 
ถนนหนทางพังทลายลงแม่น้ำลี้หลายกิโลเมตร ซึ่ง นายก อปท. ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับ
แรงกดดัน และการแก้ไขปัญหาไม่ยาก ถ้าท่านลงพ้ืนทีจริงจะได้รับทราบปัญหาว่า
จะต้องแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อปท.หลายแห่งที่ได้รับผลกระทบ
จากลุ่มน้ำลี้ ผมได้นำเสนอก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 

 

นายโสภณฯ   สืบเนื่องจากภาพประกอบความเสียหายพ้ืนที่ในเขตอำเภอลี้ เอกสาร  
นายก อบต.แม่ลาน รายละเอียดการประกอบการพิจารณา มีประมาณ 15 ข้อ ในประเด็นข้อที่ 12 

ในการขอใช้พ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ในเขต อบต.นาทราย เทศบาลตำบลลี้ เทศบาลตำบลวังดิน 
เป็นพื้นที่โครงการหลวง แต่ถ้าเข้าทำพ้ืนที่ ทาง สนง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
ให้ขออนุญาตสำนักงานป่าไม้ แต่ถ้าเป็นงบประมาณอุดหนุนเฉพาะสามารถขอ
อนุญาตโครงการหลวงได้เลย อยากเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ช่วย ที่
ผ่านพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตอำเภอลี้ เป็นพื้นที่ลาดชัน ไม่เหมือน
พ้ืนที่ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งถนนได้รับความเสียหายมาก จึงขอฝากให้ช่วยดูแล  
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อปท.ในเขตอำเภอลี้ด้วย 

 
นายเพลินฯ   ขอนำเสนอต่อจากท่านนายก อบต.แม่ลาน ซึ่งเป็นภาพรวมของ อปท.ทั้ง  
นายก อบต.นาทราย 10 แห่ง ขอเรียนให้ทราบว่ากำลังต้องการลูกรังในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า

สู่ทางการเกษตรของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ บริบทแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน พ้ืนที่
อบต.แม่ลาน และ อบต.นาทราย เป็นที่ราบเชิงเขาน้ำกัดเซาะถนนเป็นร่องน้ำลึก
ทำให้การสัญจรไม่สะดวกซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร จึงแก้ไขปัญหา 
ในเบื้องต้นไปก่อนแต่บางจุดก็ไม่สามารถดำเนินการได้ซึ ่งจะต้องใช้ดินลูกรัง
จำนวนมากเพ่ือนำมาถมถนนที่ได้รับความเสียหายเป็นร่องลึกไม่สามารถสัญจรไป
มาได้ ซึ่งผมได้รับตำแหน่งนายก อปท.มาประมาณ 2 ปี ก็ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากจังหวัดแต่อย่างใด จึง
ขอฝากเนื้อฝากตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ช่วยพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เหมือน อปท.อื่น ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนบ้าง 

 

ประธานฯ   ที่ท่านได้กล่าวมาข้างต้นได้ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานใด 
 

นายเพลินฯ   งบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหลักเกณฑ์ใน  
นายก อบต.นาทราย การพิจารณากำหนดไว้ 15 ข้อ ด้วยระเบียบต่าง ๆ น่าจะมีข้อยกเว้นหรือ

ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละ อปท. เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก 

 

ประธานฯ   รับข้อเสนอ 
 

ผู้แทนนายก อปท.   ขอเสนอประเด็นการดำเนินการถนนลูกรังความยาว 25 เมตร น่ามีการ
ผ่อนปรณกันบ้างในส่วนของการส่องกล้อง เพราะเป็นถนนที่จะปรับเกลี่ยให้พ่ีน้อง
สัญจรได้เท่านั้น ถ้ามีการส่องกล้องผมว่าน่าจะไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้มีการลาด
ยางแต่อย่างใด ถ้าสามารถปรับลดการส่องกล้องได้ก็ได้ให้การดำเนินการตาม
โครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

ประธานฯ   ที่ท่านได้กล่าวมาผมคิดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวที ่กำหนดนี้ตั ้งแต่การ
พิจารณาจากคณะกรรมการ กชพอ.แล้ว ซึ่งเราจะสั่งการให้ลดขั้นตอนดังกล่าวนี้
ไม่สามารถทำได้ จะต้องมีการหารือกันก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ และจะต้อง
ตรวจสอบทั้ง 15 ข้อว่ามีอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวได้หรือไม่ 

 

นายธราเทพฯ   ผมขอสรุปปัญหาที่พบเจอของ อปท.ในพ้ืนที่อำเภอลี้ ที่ได้กล่าวมามี 
นายก ทต.ลี ้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวผมขอนำเสนอในส่วนของ ทต.ลี้ นั้น ในพ้ืนที่

จะมีขุมเหมืองเก่าอยู่ประมาณ 4 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับน้ำจากอำเภอทุ่งหัวช้าง คือ
ขุมเหมืองแก้มลิงบ้านปู ซึ่งความจุประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ และ
เหมืองลี้จำนวน 2 แห่ง เหมืองในพื้นที่ของ ทต.ดงดำ ที่สามารถรองรับน้ำจาก
อุทยานแห่งชาติโดยตรง และเหมืองลานนาลิกไนต์ ความจุประมาณ 10 ลูกบาศก์
เมตรเศษ จำนวน 2 จุด เพราะฉะนั้นจึงอยากนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถ้ามี 

/หนว่ยงานใด... 
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หน่วยงานใดอยากลงไปยังพื้นที่หรือศึกษาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำ
ท่วมในระยะยาวขอให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบขุมเหมืองเก่าทั้ง 4 แห่ง นี้ด้วย ที่ผ่านมา
เวลาน้ำไหลหลากจากทุ่งหัวช้าง จะไหลไปเก็บกักที่แก้มลิงถ้าเต็มก็จะปิด ในส่วน
ของแก้มลิงทันที ดังนั้น น้ำในส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะไหลลงมาท่วมที่ราบลุ่ม คือ 
ทต.ลี้ ทต.วังดิน ทต.ป่าไผ่ ทต.ศรีวิชัย อบต.เวียงแก้ว และ อปท.อื่น ๆ ที่อยู่ลุ่มน้ำ
ทั้งหมด ปัญหาที่พบอีกประเด็นในการกักเก็บน้ำที่ไหลลงไปยังขุมเหมืองเต็มแล้ว 
พอเข้าสู่ฤดูแล้งก็จะไม่สามารถผันน้ำออกมาใช้ได้ หากได้รับการแก้ไขให้สามารถ
ผันน้ำออกมาใช้ได้น้ำในส่วนที่เต็มก็จะสามารถไหลเชื่อมต่อมายังเหมืองแก้มลิง
บ้านปู และเชื่อมไปยังเหมืองลี้มีรักของ อบจ.ลำพูน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกัน และ
ในพ้ืนที่ตำบลดงดำจะมีเหมืองอีก 2 แห่ง ที่สำคัญมากในระบบการกักเก็บน้ำเพราะ
ทั้ง 2 แห่งนี้จะเป็นตัวที่สามารถลองรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติโดยตรง ในส่วนของ 
ทต.ลี้ในส่วนโครงการแก้มลิง ซึ่งได้ประชุมไปแล้ว หลายครั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2566 ได้เข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีการดูแลในเรื่องของการ
ป้องกันตลิ่งพัง ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ก็จะต้องมาตรวจสอบพื้นที่
จะดำเนินการก่อน ถ้าเป็นเรื่องของการผันน้ำออก น่าจะอยู่ในรับผิดชอบของ
ชลประทานจังหวัดลำพูน ในส่วนการถมคันดินให้กลับสู่สภาพเดิม น่าจะเป็นของ 
อบจ.ลำพูน ซึ่ง อบจ.ลำพูน ได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่ดำเนินการแล้ว ยังคงเหลืออีก 2 
หน่วยงานที่ยังไม่ได้ลงตรวจสอบพ้ืนที่แต่อย่างใด จึงขอฝากท่านช่วยเร่งรัดให้ด้วย
ครับ   

 

ประธานฯ   ทางสำนักงานจังหวัดลำพูน ได้ทำหนังสือรายงานให้ทราบแล้ว และได้
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบให้ 

 

นายถาวรฯ    ผมขอยืนยันที่ท่านนายก ทต.นาทรายที่ได้กล่าว ซึ่งผมได้รับตำแหน่ง 
นายก ทต.วังดิน  นายก ทต .ว ั งด ินมาก็ ได ้ ร ั บผลกระทบ จากอุทกภัยตลอดทั ้ง 2 – 3 ปี 

วิธีดำเนินการแก้ไขท่ีดีน่าจะเป็นวิธีที่ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้คือต้องมีการผันน้ำออก
จากเหมือง ซึ่งปัจจุบันน้ำเต็มเหมืองไม่สามารถผันน้ำออกมาใช้ได้เมื่อเกิดภัยแล้ง
ในพื้นที่ จึงทำให้น้ำเต็มเหมืองอยู่ตลอดพอเข้าสู่ฤดูฝนจึงให้ให้น้ำไหลหลากเข้า
หมู่บ้านและทำให้เกิดความเสียหายแก่ถนน พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนที่
ผังเสียหายของที่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปีในเขตตำบลลี้และตำบล
ใกล้เคียงด้วย จึงขอนำเรียนให้มีการลงพื้นที่สำรวจและมีการสร้างพื้นที่ผันน้ำ
นำไปพักไว้เหมือนฝายแก้มลิงที ่สามารถพักน้ำเพื ่อนำไปใช้ในฤดูแล้ งได้ ถ้า
ดำเนินการเช่นนี้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสายลำลี้ทั้งสายที่ไหลผ่านหลายอำเภอจะ
สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในทุกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบได้ 

 

ประธานฯ    สิ่งที่ท่านได้กล่าวมานั้น เป็นสิ่งที่จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญอย่างจริงจัง   

 

  
/นายสัญชัยฯ... 
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นายสัญชัยฯ      ผมในฐานประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอลี้  ซึ่งอำเภอลี้ 
นายก ทต.ดงดำ  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน ที่ผ่านมาในเรื่องของน้ำหลากในปี พ.ศ.2553 – 2554 

และในปี พ.ศ. 2558 เกิดปัญหาฝนแล้ง เราจะนึกถึงขุมเหมืองเก่าที่อยู่ในพ้ืนที่ 
  ซึ่งในพ้ืนที่ตำบลดงดำเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วซึ่งมีสายน้ำลำห้วยแม่แดง เป็นสายน้ำ 

ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำลี้ ตำบลลี้ ซึ่งผมได้ดำเนินการในลักษณะเป็นอ่างแก้มลิง 
โดยใช้พ้ืนที่ของขุมเหมืองเก่า ตำบลดงดำ ข้างลำห้วย ซึ่งมีน้ำหลากมาก็จะไหลลง
สู่ขุมเหมืองนี้ ซึ่งปัญหาในพ้ืนที่ของผมก็ได้รับการแก้ไขในบางส่วนแล้ว และถ้า
ประสบปัญหาฝนแล้งก็จะผันน้ำจากขุมเหมืองมาใช้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในแต่
ละครั้งสูงมาก ประมาณ 6 – 7 หมื่นกว่าบาท ภายหลังได้รับงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ประมาณ 6 ล้าน ขณะนี ้อยู ่ระหว่างการ
ดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงดำ ตำบลลี้ ตำบลนาทราย มีขุมเหมืองเก่า ถ้าเรา
ช่วยกันแก้ไข ปัญหาในจุดนี้ใช้ประโยชน์จากขุมเหมืองเก่าก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่
อำเภอบ้านโฮ่ง  และอำเภอเว ียงหนอล่อง ได้ในระยะยาว เราจะต้องมอง            
ในภาพรวมการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูน และขอรับงบประมาณในภาพรวม
ของจังหวัดลำพูน ถ้ามีน้ำหลากก็ผันเข้าเหมืองทั้ง 3 แห่ง หากได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งก็สามารถผันน้ำในขุมเหมืองออกมาใช้ได้ ถ้ามีการนำเสนอโครงการ
ใหญ่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนในภาพรวมและสามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นหลักการง่าย ๆ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายกนทีฯ     ขอนำเรียนปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากลำน้ำแม่ทาซึ่งเป็น  
นายก ทต.ทาขุมเงิน ลำน้ำสายหลัก และมีลำน้ำสาขาอีก 2 สาย คือลำห้วยแม่ขนาด และลำห้วยแม่เมย 

ซึ่งลำน้ำแม่เมยไม่ค่อยมีปัญหามีการบริหารจัดการน้ำได้ดี ที่มีปัญหาคือลำห้วย
แม่ขนาดซึ่งเป็นลำห้วยที่มีความลาดชันสูง ถ้ามีน้ำไหลหลากมาจะมีปัญหาเพ่ิมคือ
ฝายสบขนาด ได้รับการถ่ายโอนแล้ว และฝายทุ่งโป่ง อยู่ระหว่างการถ่ายโอน
ให้แก่ อบจ. ปัญหาที่พบคือทั้ง 2 ฝาย การออกแบบไม่เหมาะสมกับลำน้ำที่มี
น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงซึ่งไหลมาพร้อมกับขยะและเศษไม้ใหญ่ ซึ่งไหลมากระทบ
กับสันฝายทำให้เกิดเสียหายแก่พืชสวนไร่นาขึ้นทุกปี ถ้าจะแก้ไขปัญในการกัดเซาะ
ริมฝั่งจะต้องดำเนินการแก้ไขฝายทั้ง 2 ตัวนี้ ซึ่งการออกแบบจะต้องออกแบบจาก
วิศวกรชลประทาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมชลประทานด้วย  

 

    อีกปัญหาที่ได้รับผลกระทบคือลำน้ำทามีสันดอนเกิดขึ้นกลางลำน้ำหลาย
แห่งทำให้น้ำเซาะเข้าไปในพื้นที่ของเกษตรกรได้รับความเสียหายหลายแห่ง ซึ่ง
ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบจ.ลำพูน ที่แจ้งว่าจะมีโครงการร่วมระหว่างจังหวัดและ 
อบจ.ลำพูน ที่จะขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำน้ำแม่ทา ให้ทาง อปท.ที่อยู่ติดลำน้ำ
แม่ทาอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ ไม่ทราบขณะนี้ดำเนินการไปถึ ง
ขั้นตอนใด 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ    น่าจะเป็นโครงการพัฒนาลำน้ำเพื ่อเฉล ิมพระเกียรต ิฯ แต่ไม ่ได้
ดำเนินการตลอดทั้งเส้น ซึ่งในที่ประชุมจะดำเนินการประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร   
ในที่ประชุมก็มีการเสนอให้ดำเนินการประมาณ 8 กิโลเมตร แต่ก็กลัวจะเสร็จ    
ไม่ทันวันมหามงคลฯ 28 กรกฎาคม 2567 มติที่ประชุมจึงเลือกประมาณ 3 – 4 
กิโลเมตร ซึ ่งในอนาคตอันใกล้นี้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาที ่ดิน เพ่ือ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อำเภอลี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
แบบระยะยาว ช่วยให้พี่น้องชาวเมืองลี้ จังหวัดลำพูน และชาวดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
มีแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการเพาะปลูกในพื ้นที ่การเกษตร รวมทั ้งได้ใช้
ประโยชน์ในทุกกิจกรรมการใช้น้ำ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังพร้อม
สนับสนุนโครงการต่อเนื่อง เช่น ระบบส่งน้ำ เพ่ือขยายพ้ืนที่ชลประทานให้มากขึ้น 
และมอบหมายกรมพัฒนาที่ดินดูพื้นที่ที ่เหมาะสมในการสร้างบ่อน้ำขนาดเล็ก  
และตามด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำรองที่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง อีกท้ังยังสามารถช่วยบรรเทา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาบ น่าจะเปิดโครงการ
ในปีงบประมาณ 2568 และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละ ในงบประมาณ 2570 
และโครงการอ่างเก็บน้ำอีกหลายแห่งในจังหวัดลำพูนในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งการสร้าง
อ่างเก็บน้ำในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท 

 

ประธานฯ    ในพื ้นที ่จ ังหวัดลำพูนมีหลายโครงการที ่ม ีการถวายฎีกาขอความ
ช่วยเหลือไปถึงพระองค์ท่านก็รับไว้ในโครงการพระราชดำริฯ ซึ่งบางโครงการ
ตั้งแต่ในหลวงราชการที่ 9 ก็ต้องทยอยดำเนินการไปเรื่อย ๆ และขอขอบคุณ
ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่นำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์  
ซึ่งได้เรียนให้ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนในเบื้องต้นไปแล้ว หลังปีใหม่จะลงพ้ืนที่ 

  และเชิญท่านนายอำเภอ ท่านนายก อปท.ทุกแห่งในแต่ละอำเภอ และหวังเป็น
อย่างยิ ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และจะพยายามเร่ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน และที่เคยกล่าวไว้ว่าหากมีปัญหาต่าง ๆ 
ในพื้นที ่ที ่ต ้องการงบประมาณแก้ไข ให้ท่านบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ำ water plan ก่อน  

 

ประธานฯ    ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ITA อบต.ท่าเชียงทอง มีใครเข้าร่วมประชุม
หรือไม่ เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะต้องร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้ อปท.ทุกแห่ง
ผ่านการประเมินตามโครงการ ITA ให้ครบทุกแห่ง ซึ่งอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ก็ไม่ได้  

  ผ่านการประเมินฯ ครบทุกอำเภอ ผมก็ฝากทางท่านนายอำเภอที่ไม่ผ่านการ 
  ประชุมให้ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อยก็เป็นการแสดงให้พ่ีน้อง

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบการบริหารงานของท่านมีความโปร่งใสและได้รับรางวัล 
 

/ผ่านเกณฑ์ของ... 
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  ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และดำเนินการ  ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ในโอกาศนี้ขอมอบให้ท่านท้องถิ ่นจังหวัดลำพูน 
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านไว้ 
ณ โอกาสนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายรุ่งโรจน์ฯ    รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน    ส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น .ณ ห้องประชุมจามเทวี  

ชั ้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน รายงานการประชุมได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และนำลงในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบและสามารถดาวน์โหลด
เอกสารมาตรวจสอบ สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีจำนวน 36 หน้า 
ขอให้ในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา หากมีการแก้ไขสามารถ
แจ้งให้ที่ฝ่ายเลขานุการได้ครับ 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
นายรุ่งโรจน์ฯ   ต่อไปเป็นวาระการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ของท่านนายก อบต.ศรีเตี้ย 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
นาวาเอกณัฐพงศ์ฯ  เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนักและเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ใน 
นายกอบต.ศรี เตี้ ย  การทำฝายชะลอน้ำแกนดินซี เมนต์ ในลำน้ำลี้  ซึ่ งมีความสู งประมาณ  

 1.5 – 2 เมตรซึ่งเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร  
 ซึ่งมีน้ำใช้ประมาณ 4 เดือนเท่านั้น หากมีการจัดทำฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ 
 สร้างง่าย ประหยัด และใช้ต้นทุนต่ำจะสามารถช่วยให้เกษตรกรใช้น้ำในการ  
 ปลูกมะม่วง ลำไย ซึ่งเป็นพืชผลหลักที่สร้างรายได้ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกรในพืชที่   

และยังสามารถใช้น้ำเลี้ยงปลาน้ำจืด และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สาเหตุ
หลักก็คือลำน้ำแต่ละสายมีบริบทไม่เหมือนกันมีตั้งแต่ลำน้ำที่ ไม่มีความลาดชัน 
ลำน้ำที่มีความลาดชันน้อย และลำน้ำที่มีความลาดชั้นสูง และความลาดชันสูงมาก 
เช่น ลำน้ำลี้ ซึ่งมีความลาดชันสูงมาก ๆ เมื่อฝนตกมาแล้วน้ำทั้งหมดก็จะไหลลง
ไปสู่ท้ายน้ำ ต้นน้ำลี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร  ท้ายน้ำอยู่  
อำเภอเวียงหนองล่องจะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร ทำให้ 
ทราบถึงความแตกต่างของความลาดชัน ซึ่งได้ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เป็น
โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ ซึ่งท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอสั้น ๆ   
 การสร้างประตูระบายน้ำหรือฝายถาวรก็เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ว่าบริบทแต่ละลำน้ำมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน ถ้ามีการสร้าง
ฝายถาวร เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนมีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ก็จะทำให้การไหลของน้ำ  

/เปลี่ยนทิศทาง... 
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เปลี่ยนทิศทาง หรือทำให้ฝายพังทลายหรือการพังทลายของตลิ่ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้น
ได้หลายประการ ขอเรียนว่าต้นเหตุของปัญหาคือฝายถาวรที่มีการได้สร้างไว้ แต่
หากมีการสร้างฝายเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่มากกว่า 
สำหรับการสร้างฝายน้ำล้นที่เป็นฝายถาวรสามารถสร้างได้ไม่มีปัญหาเมื่อมีกิ่งไม้   
ใบไม้ หรือเศษสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ก็สามารถไหลผ่านไปได้ การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ 
แม้ลำน้ำจะมีความลาดชันอย่างไร ถ้าเรามีการกั้นน้ำไว้เป็นช่วง ๆ ไม่ว่าจะมีลำน้ำ
สายหลักหรือสายรองต่าง ๆ แม้แต่เป็นห้วย หนอง คลองต่าง ๆ เราสามารถใช้ฝาย
แกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำไว้ได้ทั้งสิ้น หลังจากที่ฤดูน้ำหลากผ่านไปในลำน้ำก็ยังคงมี
น้ำอยู่เต็มสามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
และสร้างระดับน้ำให้สูงขึ้นด้วย เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็
ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เมื่อฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ในการ
อุปโภคหรือทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างนี้ซ้ำซากและไม่สามารถ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและไม่เป็นการถาวร   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

นายรุ่งโรจน์ฯ   ต่อไปเป็นวาระของผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่    
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   
 

นายยุพดลฯ   เรื่อง ชี้แจงแนวทางข้ันตอนการขออนุญาตก่อสร้างฝายชะลอน้ำแกนดิน 
ผู้แทนกรมเจ้าท่าฯ   ซีเมนต์ 
    ขอชี้แจงในเรื่องการมอบอำนาจเพิ่มเติม กรมเจ้าท่าได้มีการมอบอำนาจ

ให้แก่ อปท. ในการอนุญาตบุคคลอื่น นิติบุคคลอื่นในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ 
และได้มีคำสั่งในการมอบอำนาจ 3 คำสั่ง 

    คำสั่งที่ 442/2547 คำสั่งที่ 185/2548  ซึ่งเป็นคำสั่งประเภทสิ่ง
ล่วงล้ำลำน้ำที ่เราสามารถหน่วยงานอื ่น ๆ และบุคคลอื ่นได้ สำหรับคำสั ่งที่ 
186/2548 จะเป็นคำสั่งในเรื่องของการพิจารณา 

    สำหรับการขออนุญาตในเรื่องการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ 
หรือจะเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอ่ืน ๆ ที่กรมเจ้าท่าอนุญาตได้ ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1. คำร้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของกรมเจ้าท่า 
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตร

ข้าราชการ 
3. บริเวณสิ่งปลูกสร้างจะเป็นโฉนดหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของราษฎร 

ประชาชนจะต้องได้รับความยินยอม พร้อมแนบสำเนาและโฉนด
ฉบับจริงของผู้ยินยอมแนบมาด้วย  

ถ้าเป็นที่สาธารณะที่ราชพัสดุของแผ่นดิน จะต้องได้รับการรับรอง เช่น 
 ถ้าต้องการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งมีริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง เป็นถนนสาธารณะ 

นายก อปท.ในเขตรับผิดชอบถนนทั้ง 2 ฝั่ง จะต้องลงนามคำรับรองพร้อมแนบ 
 

/สำเนาบัตร... 
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สำเนาบัตรข้าราชการ และกรณีที่จะก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์หน้าที่ดินที่มี
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น นส.3 นส.3ก นส.4จ จะต้องได้รับความ  
ยินยอมจากเจ้าของที่ดินตามความยาวของลำน้ำที่ไหลผ่าน จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที ่ด ินที ่ลำน้ำไหลผ่านทั ้ง 2 ฝั ่งให้ครบถ้วนตามเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ จะต้องไม่ขัดแย้งกับแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการ
รักษาสภาพแวดล้อม 

การดำเนินการต่าง ๆ ที่ล่วงล้ำลำน้ำที่ อปท. สามารถอนุญาตให้กับ  
 บุคคลอ่ืนได้ ซึ่งรายละเอียดที่ท้องถิ่นสามารถอนุญาตได้ยังมีอีกหลายหัวข้อ  
 ท่านสามารถเข้าไปศึกษาและทำความเข้าใจในการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่ท่าน  
 สามารถอนุญาตสำหรับบุคคลอ่ืนในพื้นที่ได้  สำหรับการขอก่อสร้างฝายน้ำล้นจะ 
 เป็นอำนาจของกรมเจ้าท่าเป็นผู้อนุญาตให้ดำเนินการก่อนถึงจะสร้างฝายน้ำล้นได้ 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ    ปัจจุบันในจังหวัดลำพูน มีการอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ฝายบ้างหรือยัง 

นายยุพดลฯ    มีจำนวน 2 หน่วยงาน คือ อบจ.ลำพูน จำนวน 3 แห่ง และ ทต.ศรีเตี้ย
ผู้แทนกรมเจ้าท่าฯ จำนวน 2 แห่ง ในลำแม่น้ำลี้ 

นายรุ่งโรจน์ฯ    ทุกท่านก็ได้ทราบรายละเอียดเบื ้องต้นในการขออนุญาตดำเนินการ
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งจังหวัดลำพูน มีต้นแบบที่ได้รับการอนุญาตจาก  

 กรมเจ้าท่า หากท่านผู้บริหารประสงค์จะดำเนินการในลำน้ำอื่น ๆ เช่น ลำน้ำลี้ 
ลำน้ำแม่ทา ลำน้ำแม่กวง ลำน้ำปิง ก็ได้ดำเนินการขออนุญาตกรมเจ้าท่าก่อน และ
สามารถหารือศึกษาจาก อบจ.ลำพูน หรือทาง ทต.ศรีเตี้ย ถ้าติดกับพื้นที่ป่าท่าน
จะต้องได้รับความยินยอมและมีเอกสารอนุญาตของเจ้าของพื้นที่ก่อน ถ้าติดกับ
ถนนทั้ง 2 ฝั่ง จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินที่ลำน้ำไหลผ่านตลอด
ความยาวที่ท่านขออนุญาตดำเนินการด้วยและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ได้
กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญและช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้แก่พ่ี
น้องประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นแนวทางที่วุฒิสภาได้มีการศึกษาแล้วว่าเป็นการ
ดำเนินการที่มีประโยชน์และมีความเป็นไปได้สูง ซึ่งที่ผ่านมาต้องใช้กระสอบทราย
เป็นจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาและไม่มีความคงทนเสื ่อมเสียหายไปตาม
ธรรมชาติ สิ้นเปลื้องงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ถ้ามีการสร้างฝายชะลอน้ำ
แกนดินซีเมนต์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 

นายจรูญฯ    ขอสอบถามกรมเจ้าท่า ในการยื่นเอกสารขออนุญาต แทนที่  อปท. 
นายก ทต.ศรีบัวบาน จะต้องไปยื่นเอกสารเอง อยากนำเข้าเป็นวาระแห่งชาติในกาสที่จะมีการเลือกตั้ง

เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ในแง่ของเรื่องลุ่มน้ำทั้งหมด ในเมื่อเรา ได้รับ
ทราบแนวทางขั้นตอนในการยื่นเรื่องการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องมีการขออนุญาตกรมเจ้าท่า ว่าต้องดำเนินการอย่างไร 
มอบให้ทางกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดำเนินการ และประเด็นที่สองคือ ทาง อปท. มี 
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  ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากรทางช่างส่วนใหญ่ทุก อปท.ไม่มีตำแหน่ง
วิศวกร ซึ่งลุ่มน้ำมีการต่อเนื่องหลายพื้นที่ เช่น ลุ่มน้ำลี้ ลุ่มน้ำทา ไหลผ่านหลาย
ตำบล ซึ่งภารกิจของ อบจ.ลำพูน ซึ่งไม่สามารถดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทั้งหมด  
เพราะแต่ละ อปท. จะดูแลเฉพาะพื้นที่ในส่วนที่คาบเกี่ยวกัน ซึ่งบางโครงการ
จะต้องดำเนินการทั้ง 2  อปท. ขอฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย ผมได้มีการพูดคุยกับท่าน
นายก ทต.ศรีเตี้ย ถ้า อบจ.รับภาระทั้งหมดว่าจะดำเนินการในพื้นที่ใด อปท.ก็จะ
จัดทำโครงการไปยัง อบจ.ลำพูนรับไปดำเนินการ จึงขอฝากให้พิจารณาด้วย 

 

นายรุ่งโจน์ฯ    ขอฝากทางกรมเจ้าท่า ลองดูว่าขั้นตอนการอนุญาตให้เร็วขึ้น เพราะเป็น 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน แบบที่โยธาฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

นายยุพดลฯ    ที่เกิดความล่าช้าส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเอกสารแนบ เช่น รายละเอียด 
ผู้แทนกรมเจ้าท่าฯ ประชาคมหมู่บ้าน หรือเอกสารแนบอื่น ๆ ในส่วนแบบแปลนต่าง ๆ ไม่มีปัญหา 
 

นายวิชัยฯ    สำหรับเรื่องการอนุญาตต่าง ๆ ส่วนมากทางกรมเจ้าท่าจะไม่ขัดข้องส่วนใหญ่ 
รองนายก อบจ.ลพ. ก็จะอนุญาตเกือบทั้งหมด แต่จะมีขั้นตอนในเรื่องของเอกสารประกอบทำให้รู้สึก

อึดอัดเท่านั้นเอง ทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งใบอนุญาตมีระยะเวลากำหนด ถ้าหมด
เวลาก่อนทาง อปท.ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป 

    สำหรับเรื่องของลำน้ำทา หรือลำน้ำลี้ ถ้าจะดำเนินการการทำฝายดิน
แกนซีเมนต์ ผมคิดว่าอันดับแรกจะต้องมีการดำเนินการขุดลอกลำน้ำให้อยู่ใน
ระดับเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ได้รับทราบถึงระดับท้องน้ำที่แน่ชัด การกักเก็บน้ำก็
จะมีความชัดเจนได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีความตื้นเขิน อบจ.ลำพูน 
พร้อมที ่จะให้ความช่วยเหลือกับทุก อปท. ตามขีดความสามารถที่จะให้การ
ช่วยเหลือได้ซึ่งการขุดลอกลำน้ำเป็นเรื่องใหญ่ ก็ได้เสนอทางจังหวัดให้ดำเนินการ
ขุดลอกเป็นวาระแห่งจังหวัดทั้ง 2 ลำน้ำ แบบประโยชน์ต่างตอบแทนโดยจัดหา
ผู้รับเหมาและมีการวางแผนกันดำเนินการตามแบบที่กำหนดไว้ จะทำให้เกิด
ความสำเร็จขึ้นได ้

 

นายยุพดลฯ    ใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจะมีระยะเวลา 1 ปี ในกรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง 
ผู้แทนกรมเจ้าท่าฯ  แต่ใกล้ครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ดำเนินการให้มายื่นต่ออายุที่กรมเจ้าท่า ได้จำนวน 

2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน แต่ถ้ามีกรณีที่ก่อสร้างแล้วไม่ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาต 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ    ในการต่อใบอนุญาตต้องมีเอกสารอะไรบ้าง 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
นายยุพดลฯ    ให้นำใบอนุญาตตัวจริงที่เคยได้รับการอนุญาตไว้ ส่งให้กรมเจ้าท่า 
ผู้แทนกรมเจ้าท่าฯ ดำเนินการออกใบอนุญาตใหม่มีระยะเวลา 6 เดือน กลับไปให้ท่านดำเนินการใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นายตรีพตฯ      เรื่อง แนะนำการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยบริหาร 
ผู้แทน มช.  การบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการใน

ระบบ e-GP (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท) และการควบคุม
พัสดุสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.  

    ปัจจุบันศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ มช. มีเรื ่องประชาสัมพันธ์ในการ
ดำเนินการทำโปรแกรมสำเร็จรูปจำนวน 2 โปรแกรม ให้สนับสนุนการใช้งานท้องถิ่น  

1. โปรแกรมการจัดทำและบัญชีบันทึก  และสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
   เป็นโปรแกรมภาษาไทยใช้งานง่าย และผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านระบบบัญชีก็สามารถ 
   บันทึกได้ 

2. โปรแกรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศโครงสร้างพ้ืนฐานและ พ้ืนที่ 
สาธารณประโยชน์ที่ท้องถิ่นรับผิดชอบ สามารถเข้าไปกำหนดพิกัดใน Google ได้ 
เช่น ถนนในการที่จะขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นยื่นในระบบนี้ได้เลย และ
การขออนุญาตก่อสร้าง โปรแกรมจะดำเนินจัดทำเอกสารในรูปแบบอัตโนมัติ 

โปรแกรมท้ัง 2 โปรแกรมทาง มช.ให้ใช้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้า อปท. 
   มีความสนใจติดต่อมาทาง มช.ได้ ซึ่งการใช้งานไม่ยาก 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ    ขอให้ท่านผู้บริหารนำไปพิจารณาดูหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้เพื่อใช้
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประโยชน์ในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของท่าน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

นายรุ่งโรจน์ฯ   ขอเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน     
นายจักรกฤษณ์ฯ   เรื่อง การขับเคลื ่อนการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อ
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลพ. มวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด 

 ขออนุญาตนำเสนอภารกิจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย
เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
มอบนโยบายขับเคลื ่อนการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือ 
มวลชนให้เป็นวิถีชีวิตแผนพัฒนาพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ปี 2566-2570 ได้มี
หนังสือแจ้งไปทุกจังหวัดให้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการขับเคลื่อน
จะใช้กลไกคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มวลชนมี
การออกกำลังกายให้เป็นวิถีในระดับจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท. จะต้องมี
การสำรวจรวบรวมข้อมูลของสนามกีฬาในการออกกำลังกาย พร้อมทั้งมีการ
ส่งเสริมปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมเหมาะสมในการออกกำลังกาย เช่น 
สวนหย่อม ลานกีฬา ลาดวัด ศาสนสถาน เป็นต้น และสนับสนุนอุปกรณ์การออก
กำลังกายให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการออกกำลังกายของประชาชนในเขต
ชุมชนและท้องถิ่นที่รับผิดชอบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน 
บุคลากรในหน่วยงานให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 
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30 นาที เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด ตั้ง
เป้าในปี 2570 และกำหนดให้สถานศึกษา โรงเรียน ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
เล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย และเชิญชวนสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องด้วย ส่งเสริมการมีมหกรรม
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การประกวด การแข่งขันการออกกำลังกาย และ
การละเล่นพื้นบ้านให้มากขึ้น   

 จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารท้องถิ่นและท่านปลัด อปท. ทุกแห่ง 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการออกกำลังกายในพื้นที่ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนภายในจังหวัดหันมาออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
และบรรลุเป้าตามตัวชี้วัดร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดภายในจังหวัด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ   ขอเรียนเชิญผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน     
นายอุเทนฯ   เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานผู้แทน 
ป.ป.ช.ฯ    ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 อปท.ทุกแห่งจะต้องเข้ารับการประชุมคุณธรรมและความโปร่งในการ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่ง
ผมเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประเมินฯ ในปีนี้ วันนี้จะชี้แจงในการเตรียม
ความพร้อมในเบื้องต้นในการประเมินฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของแต่ละ 
อปท.จะต้องเป็นผู้ประสานงานในการประสานเพื่อนำข้อมูลตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินฯ หรือนำข้อมูลเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเก็บข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรด้วย หรือผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานของท่าน ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของแต่ละแห่งมีความพร้อมและมี
ความใส่ใจในการประเมินฯ ผมเชื่อว่าทุก อปท. จะต้องผ่านการประเมินฯ ทุกแห่ง
อย่างแน่นอน 
 ในปีที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน ได้อันดับที่ 2 ของภาคเหนือ และภาพรวม
ของประเทศได้อันดับที่ 12 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีการกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินงานว่าจะให้ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 85 ซึ่งเราได้วิเคราะห์ข้อมูลจากปีที่ผ่านมาแล้ว ทางสำนักงาน 
ป.ป.ช. จะเป็นพี่เลี้ยงในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และที ่เป็นห่วงคือหลังปีงบประมาณอาจจะมีการโยกย้ายของเจ้าหน้าที ่ผู้
ประสานงานของแต่ละแห่งทำให้การประสานงานหรือการจัดเก็บข้อมูลเกิดความ
ล่าช้าขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง วิธีแก้ไขในเบื้องต้นคือให้เจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ด้วย ถ้าบางแห่ง 
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เจ้าหน้าที่ใหม่จะเข้ามาดำเนินการต่อก็จะต้องมีการส่งมอบงานให้มีความต่อเนื่อง 
และให้ยกระดับค่าคะแนนให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเกณฑ์คะแนนที่ผ่านมาในระบบ
จะมีข้อเสนอแนะให้ท่านกรอกเพื่อขอข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัดลำพูน ช่วยในเรื่องการปรับคะแนนให้สูงขึ้นท่านจะต้องดำเนินการใน
หน่วยงานของท่านอย่างไร ซึ่งท่านสามารถปริ้นข้อมูลมาศึกษาภายในหน่วยงาน
ของท่านได้ว่าจะต้องดำเนินการหรือเพ่ิมเติมข้อมูลอย่างไรถึงจะทำให้คะแนน ITA 
ของหน่วยงานท่านเพิ่มขึ้น สำหรับปฏิทินการประเมิน หลักเกณฑ์ ข้อคำถาม
ออกมาชัดเจนแล้วผมจะประสานพูดคุยกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ผมได้จัดทำ QR 
Code ให้ทุกหน่วยงานแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของหน่วยงานท่านเป็นใคร
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อ
สงสัยในการประเมินฯ จากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ได้
ตามเบอร์ที่ให้ได้ตามวัน เวลาราชการ เรายินดีที่จะต้องทุกคำถามที่ได้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ และขอฝากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ในปีที่ผ่านมาหน่วยงาน
ใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของเราจะลง
พื้นที่เพื่อแนะนำ ให้ท่านว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในการเผยแพร่ข้อมูลฯ ให้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ    ขอเน้นย้ำ อปท.ทุกแห่งให้ความสำคัญในเรื่องการประเมินคุณธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และความโปร่งใสฯ ของหน่วยงานของท่านด้วย และให้ความร่วมมือเน้นย้ำ  

เจ้าหน้าที่ผู ้ประสานงานให้เตรียมความพร้อมตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัดลำพูนได้ให้คำแนะน้ำด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีเพียงแห่งเดียวที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ซึ่งมีปัญหาในเรื่องบุคลากรภายในหน่วยงานไม่เพียงพอ และในการ
จัดเตรียมข้อมูลบางส่วน ซึ่ งในปีงบประมาร 2567 ขอให้ความสำคัญ
และให้ความร่วมมือในการเข้ารับการประเมินฯ หากมีปัญหาในประเด็นใดให้
หารือไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมที่จะให้คำแนะนำท่าน
ตามท่ีได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ   ขอเรียนเชิญท่านพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   

นางปราณีฯ   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว/ 
พมจ.ลำพูน   และประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS help me/การขับเคลื่อน 
  งานด้านที่อยู่อาศัย จังหวัดลำพูน 
    ขอประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์การยุติความรุนแรง ซึ่งจะมี 3 ส่วน คือ 

ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำการุนแรง ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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นางปราณีฯ   เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS help me 
พมจ.ลำพูน    เป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมถ้ามีผู ้ประสบเหตุหรือพบเห็น 5 เหตุ

ฉุกเฉินสามารถแจ้งมายังระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS help me   ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุได้เพียงแค่เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์ @esshelpme และ
แจ้งเหตุโดยกดปุ่มแจ้งเหตุด่วน ระบุตำแหน่งเกิดเหตุ และกรอกเบอร์โทรศัพท์
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด 
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนสถานะมายังผู้แจ้งเหตุซึ่ง 5  

  สาเหตุฉุกเฉิน มีดังนี้ 1) มีการข่มขู่ว่าจะทำร้าย/ทำร้าย 2) กักขังหน่วงเหนี่ยว 3) 
เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4) ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุ และ 5) มั่วสุมก่อให้เกิด
เหตุร้าย ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบแจ้งเหตุทางสังคม “ผ่านไลน์” สำหรับผู้ประสบ
ปัญหาหรือพบเหตุร้าย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นางปราณีฯ   เรื่อง    การขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย จังหวัดลำพูน 
พมจ.ลำพูน    เนื่องจากจังหวัดลำพูน มีคณะทำงานขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งมีหัวหน้า

ส่วนราชการหลายส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน และมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นที่
ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางสำนักงาน พมจ.ลพ. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในการช่วยเหลือตามแผนให้การช่วยเหลือ โดยได้ส่งข้อมูลไปยัง 
แต่ละอำเภอ เพื่อให้อำเภอแจ้งไปยัง อปท.ให้ทบทวนรายชื่อที่อยู่ในแผนเดิม
ของปี 2566 หากข้อมูลเดิมมีบางรายที่เสียชีวิตแล้วให้ตัดทิ้ง และหากมีข้อมูลเพิ่มให้
แจ้งสำนักงาน พมจ.ลพ.ทราบ ซึ ่งตารางที ่ท่านได้เห็นนี ้เป ็นข้อมูลปัจจุบันของ
กลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะมี อปท.ป่าพลู และเทศบาลตำบลบ้านธิ 
ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเลย ไม่ทราบว่าในพื้นที่ของท่านไม่มี 
ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย หรือว่าท่านยังไม่เห็นหนังสือที่ทางจังหวัดลำพูน 
แจ้งประสานให้ทบทวนหรือไม่อย่างไร สิ่งที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนี้คือ จะนำบัญชีรายชื่อ
นี้เข้าที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย จังหวัดลำพูน ในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2566 โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาด้วย เนื่องจาก
ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยค่อนข้างกระจายบ้านบางหลังมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง 
ซึ่งทางแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เข้ามาช่วยเหลือหลังละไม่เกิน 30,000 บาท    
ซึ่งงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงต้องการงบประมาณของทาง อบจ.ลำพูน ร่วมด้วย ซึ่งการ
ประชุมในวันดังกล่าวเราต้องการระบุไว้ว่าบ้านบางหลังอาจจะเป็นงบประมาณ
แบบบูรณาการว่างบประมาณมาจากหน่วยงานใดบ้างเราก็จะระบุชื่อหน่วยงาน  
ที่สนับสนุนงบประมาณไว้เลยในต้นปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบประมาณจาก อบจ.ลำพูน เราจะได้ไม่ถึง 200 หลัง เพราะฉะนั้นเราจะใช้
รายชื่อจากแผนที่ท่านได้เห็นนี้เป็นหลักในการสนับสนุนงบประมาณ และจะหารือ
ร่วมกันว่า หากท่านไม่จัดส่งข้อมูลมาภายในไตรมาส 2 เราก็จะใช้ข้อมูลนอกแผน 
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  ทั้งหมดเพื ่อขับเคลื ่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ ่งเป็นนโยบายหลักภายใต้
ยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่ง สนง.พมจ.ลำพูน จะเป็นฝ่ายธุรการที่จะช่วยขับเคลื่อนกับ อปท. 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการใช้งบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ประมาณ 600 กว่าหลัง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทาง อบจ.ลำพูน 
สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือจำนวน 50 หลังคาเรือน ประมาณ 2 ล้านบาท 
(ซึ่งข้อมูลของ อบจ.ลำพูน 160 หลัง ,ของกาชาดอีกประมาณ 30 หลัง) หากบ้าน
หลังใดต้องการใช้งบบูรณาการ ซึ ่งไม่รวมงบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) ซึ่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยประจำปี 2567 ตาม QR Code 
ที ่ท่านเห็นด้านขวามือของตารางจะแบ่งออกเป็นรายอำเภอ ท่านสามารถ
ตรวจสอบรายชื ่อเพื ่อทบทวนอีกครั ้งหนึ ่ง ท่านสามารถแจ้งให้ เจ ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่แจ้งยกเลิกหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือด้านที่
อยู่อาศัย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0803544699 ภายในวันพรุ่งนี้เท่านั้น เพราะเรา
จะต้องสรุปข้อมูลเพื ่อจัดเตรียมเอกสารก่อนการประชุม ถ้าหากท่านไม่แจ้ง
เปลี่ยนแปลงทางจังหวัดก็จะใช้รายชื่อตามบัญชีนี้  ท่านลองดูข้อมูลเป้าหมายในปี 
2566 ของ อบต.ทาแม่ลอบ และอบต.บ้านปวง ซึ่งมีข้อมูลความเดือนร้อนของ  
ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้ง 2 แห่ง เกิน 300 หลัง เราก็
จะพิจารณาหลังท ี ่ต ้องการช ่วยเหลือและเข ้าหล ักเกณฑ์มากที ่ส ุดก ่อน               
ซึ่งงบประมาณของ อบจ.ลำพูน ไม่ได้กำหนดเกณฑ์อายุ ซึ่งถ้าเป็นงบประมาณที่
ช่วยเหลือผู้สูงอายุจะกำหนดหลักเกณฑ์อายุต้องถึง 60 ปี สำหรับคนพิการไม่
กำหนดอายุ แต่กำหนดไว้ว่าต้องมีบัตรคนพิการ และที่ดินที่จะดำเนินการเจ้าของ
ที่ดินจะต้องยินยอมให้ปรับปรุง ต้องมีเอกสารประกอบ ปร.4 และ ปร.5 จึงขอชี้แจง
ให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นและท่านปลัด อปท. หรือผู้แทนทุกท่าน แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทบทวนข้อมูลและแจ้งกับมายัง สนง.พมจ.ลำพูน ภายในวันพรุ่งนี้ด้วย  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นางนันท์ชญาน์ฯ   ในประเด็นที่กล่าวมานี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับ อปท. ที่ต้องการช่วยเหลือ 
ผอ.กง.ส่งเสริมฯ  ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของท่าน จึงขอฝากท่านผู้บริหารท้องถิ่น  

ทุกท่านสแกน QR Code ตามเอกสารที่แจกให้ท่านในที่ประชุมเพ่ือทบทวนข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายหากมีเพ่ิมเติมก็ให้จัดส่งให้ สนง.พมจ.ลำพูน ในวันพรุ่งนี้ด้วย 

 

ผู้แทนนายกฯ    ในส่วนของรายชื่อที่จะให้การช่วยเหลือ ซึ่งที่มาของข้อมูลในการคัดเลือก
ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ผมขอฝากประสานงานในส่วนนี้ด้วย ไม่ทราบว่าข้อมูล
พื้นที่มีการทับซ้อนกันหรือไม่ และผู้ยากไร้ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หาก
เสนอรายชื่อมาแล้วไม่เข้าเง่ือนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะทำให้เสียโอกาส   

นางปราณีฯ      ขอเรียนในประเด็นแรกคือในรายชื่อจะมีหมายเหตุว่า พอช. ที่ได้ทำการ 
พมจ.ลำพูน  สำรวจไว้ ซึ่งเราได้รับเสียงสะท้อนจากชุมชนว่า ทางพื้นที่ ทางอำเภอ หรือทาง 

อปท.ก็ไม่ทราบจึงพยายามให้ชุดข้อมูลดังกล่าวนี้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนที่สุด  
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  ประเด็นที่สอง เป็นไปตามที่ท่านได้กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งงบประมาณเราใช้ของ
รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องก็ไม่
สามารถดำเนินการได้ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ทาง สนง.พมจ.ลพ. เคย
คิดไว้ว่าในพ้ืนที่มี อปท. 57 แห่ง ๆ ละ 2 หลัง เพราะที่ผ่านการช่วยเหลือด้านที่อยู่
อาศัยไม่กระจายตัว บางพื้นที่ไม่ได้มีการขอรับงบประมาณดังกล่าวเลย เพราะ
ไม่รู้จักกัน ไม่รู้ว่ามีงบประมาณหรือหน่วยงานนี้ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้  
วันนี ้จึงขอนำเรียนเพื ่อสื ่อสารและสร้างความเข้าใจในภารกิจร่วมกัน ซึ ่งเรา       
ไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้ทั้งหมด ดังนั้น จะมีส่วนเราจะกราบเชิญพระอาจารย์ 

  เจ้าอาวาสวัดหนองปลาขอ เข้าร่วมประชุมด้วย เพราะบางส่วนอาจจะมีเรื่อง CSR 
และหลังจากการประชุมหารือกันมีข้อสรุปแล้ว เราจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของ
งบประมาณของ อบจ.ลำพูน สามารถสนับสนุนได้จำนวน 50 หลัง มีที่ไหนบ้าง 
หรือบาง อปท. อยากจะขอรับงบประมาณจาก อบจ.ลำพูน ก็สามารถระบุได้ด้วย
ซึ่ง อบจ.ลำพูน เป็นคณะกรรมการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วย เพ่ือ
นำเรียนให้ท่านนายก อบจ.ลำพูนทราบในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อให้เห็นภาพ
การทำงานด้านที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน เพื่อมิให้งบประมาณไปทับซ้อนกับบ้าน
หลังที่ไม่จำเป็น สำหรับบ้านบ้างหลังที่จำเป็นต้องมีงบประมาณแบบบูรณาการ
ร่วมกันก็จะได้เห็นข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง ประเด็นที่ 3 ในส่วนนี้ถ้างบประมาณ
ของ สนง.พมจ.ลำพูนมี  อาจจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2     
และไตรมาส 3 สนง.พมจ.ลำพูน ก็จะมีโอกาสขอรับงบประมาณจากกรมได้
เพ่ือนำรายชื่อที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมาพิจารณา ทั้งนี้ก็จะต้องตรวจสอบ
เอกสารประกอบ ปร.4 และ ปร.5 บางแห่งไม่ได้แนบเอกสารให้ครบถ้วน  
ทำให้ระยะเวลาดำเนินการล่วงเลยก็จะโดนเร่งรัดให้ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกองทุนคนพิการจะมีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน
ด้วย สำหรับงบประมาณของผู ้สูงอายุจะมีงบประมาณภ ายใต้โครงการ      
ไม่เป็นมาแบบกองทุนให้ความช่วยเหลือ ประมาณ 40,000 บาท/หลัง  

 

นายธนาธิปฯ  ขอเพ่ิมเติมซึ่งผมได้เข้าร่วมประชุม พอช.หลายครั้ง ผมเชื่อว่าร้อยละ 90 
นายก อบต.เวียงแก้ว  ผู้บริหารบางแห่งไม่ทราบเกี่ยวกับ พอช.ของแต่ละอำเภอที่ทำงานอยู่ในพ้ืนที่ 

และจะมีตัวแทน พอช.ประจำอยู่แต่ละหมู่บ้าน ในกรณีของ อบต.เวียงแก้ว  
รายที ่เราได้จัดส่งรายชื ่อให้ทาง พอช.แล้ว ผลปรากฏว่า ทาง พอช.เข้ามา
ดำเนินการทับซ้อนรายดังกล่าวอีกครั ้งหนึ ่ง แต่ที ่จะนำเสนอในที่ประชุมคือ 
อยากจะนำเรียนให้นายก อปท. ทุกแห่ง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมของงบ 
พอช.ในพื้นที่ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลของพี่น้องภายในชุมชนและปัญหาพื้นที่
ทับซ้อนจะไม่เกิดขึ้น 

 

นางปราณีฯ   ในเรื่องของรายชื่อตามข้อมูลประมาณ 2,000 กว่าหลัง ในปีงบประมาณ
พมจ.ลำพูน  ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 600 กว่าหลัง ซึ่งมีการกระจาย 

การให้ความช่วยเหลือทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเราก็จะ  
มีแผนแม่บทไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนของบ้านบ้างหลังหากท่านจะไม่ใช้  
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งบประมาณ 40,000 บาท เพ่ือเทงบประมาณต่อ 1 หลัง ท่านอาจจะดำเนินการ
เฉพาะซ่อมแซมห้องน้ำ งบประมาณ 40,000 บาท อาจจะกระจายซ่อมแซมได้ 
5 – 6 หลัง จึงเป็นแนวคิดในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ให้ทั่วถึง  

 

นายวิบูลย์ฯ  ในพ้ืนที่ตำบลนาทราย ประชากรประมาณ 20,000 กว่าคน ถ้าจะถามหา 
นายก อบต.นาทราย เอกสารสิทธิ ์หรือโฉนดที่ด ินมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั ้น จึงขอคำชี ้แนะหรือ

แนวทางในการขอรับงบประมาณในเรื่องดังกล่าวนี้ มีแนวทางให้ตำบลนาทราย
หรือไม่อย่างไร เพราะส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่โครงการหลวง จะสร้างหรือดำเนินการ 
ก็จะขออนุญาตโครงการหลวงเป็นส่วนใหญ่ ถ้ากรณีที่จะก่อสร้างหรือซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลนาทรายจะต้องดำเนินการอย่างไรในด้านเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่สภาพบ้านของชาวบ้านทรุดโทรม
เสียหายมาก พอจะมีแนวทางว่าจะขอใช้พื้นที่จากโครงการหลวงได้หรือไม่ 

 

นางปราณีฯ  ขอรับเรื่องนี้เพ่ือประสานไปยังส่วนกลางเพ่ือให้ได้แนวทางที่ถูกต้อง ชัดเจน 
พมจ.ลำพูน แล้วจะติดตามกลับไปยังท่านนายก อบต.นาทรายอีกครั้งหนึ่ง  และขอชี้แจงว่า

ทาง สนง.พมจ.ลำพูน ได้มีการหารือกับ พอช.ว่าเราได้รับเสียงสะท้อนจากพ้ืนที่จึง
อยากจะลดข้อที่เป็นช่องว่างในการทำงานร่วมกัน ซึ่งทาง สนง.พมจ.ลพ. จะลง
พื้นที่เพื่อพบปะผู้แทน พอช.ในชุมชนในเขตจังหวัดลำพูนเพื่อทราบชื่อ - สกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อประสานงานกันได้ เพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้ย้อนกลับ
ไปยัง อปท. เพื่อให้มีข้อมูลในการติดต่อและประสานงานกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ พอช.
ในชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อมีการคัดเลือกผู้แทนชุดใหม่ซึ่งจะกำหนด
จัดประชุมเพื่อเลือกเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ในวันที่  21 พ.ย. 2566 จำนวนที่ได้รับ
การสำรวจจะผูกพันกับงบประมาณในแต่ละรอบ  เช่น ขณะนี้เป็นงบประมาณ
ของปี 2567 ซึ่งจัดสรรยังไม่ครบถ้วนซึ่งต้องใช้งบประมาณปี 2566 ไปพลาง
ก่อน ดังนั้น ในรายชื่อที่ระบหน่วยงาน พช. ตรงช่องหมายเหตุ หากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ก็อาจจะมีบางรายชื่อจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งจังหวัดจะ
ได้กำหนดการประชุมเพื่อติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
จะต้องนำเรียนเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทราบด้วย   

นายสืบศักดิ์ฯ  ประเด็นปัญหา ผมอยากให้มีการบูรณาการร่วมกันคือถ้าจะให้เราเจาะจง 
นายก ทต.วังผาง ใช้งบประมาณของ อบจ.ลำพูน ซึ่งมีหน่วยงานของ อปท. ขอไปเยอะมากก็จะโดน

ตัดออกก็จะทำให้ช่องทางการขอความช่วยเหลือของเราก็จะถูกตัดทิ้งไปด้วย 
  ประเด็นที่สอง จะมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันกับ สนง.พมจ.

ลำพูน เช่น สภาชุมชนตำบลในพื้นที่ ซึ่งผมก็ยังไม่รู้จักเลยว่าหน่วยงานประจำใน
พ้ืนที่อยู่ชุมชนใด  เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผมได้เชิญสภาชุมชนตำบลแม่ฮ่องสอน 
มาบรรยายที่วังผาง ปรากฏว่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบความสำเร็จ ขอรับ
งบประมาณ 12 ล้าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้จำนวน 
200 หลัง จึงขอฝากท่าน พมจ.ลำพูน ได้จัดส่งข้อมูลหรือจัดให้พบเจอเจา้หน้าที่ 
พอช.ในแต่ละพ้ืนที่ ในเวทีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นด้วย 

/นายรุ่งโรจน์... 
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นายรุ่งโรจน์ฯ  หากผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ประสงค์จะหารือในประเด็นดังกล่าว  
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สามารถทำหนังสือประสานขอใช้ระบบ ZOOM ของสำนักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางและรายละเอียด
ร่วมกันได้ ซึ ่งเป็นเรื ่องสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นท่ี  

 

นายวิชัยฯ  เรื่องการช่วยเหลือเฉพาะสร้างบ้านในกรณีเฉพาะคนพิการ ในส่วน 
รองนายก อบจ.ลำพูน   งบประมาณของ อบจ.ลำพูน จะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ว่าไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 

ซึ่งได้รับงบประมาณจาก ประมาณล้านกว่าบาท และทาง อบจ.ลำพูน ได้สมทบ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 3 – 4 ล้านบาท ที่จะช่วยเหลือคนพิการทุกกรณีก็จะพิจารณา 
ให้การช่วยเหลือจนหมดงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเช่นกรณีท่ีจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย หากมีการสร้างบ้านในพื้นที่ป่าสงวนอยู ่แล้ว 
ประสงค์จะซ่อมแซมห้องน้ำ ก็สามารถสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
ห้องน้ำได้เลย ไม่ใช่เป็นการสร้างบ้านหลังใหม่ในที่เดิม เพื่อช่วยเหลือประชาชน  
ที่ได้รับความเดือดร้อนเต็มรูปแบบหรือตามความต้องการของประชาชน ซึ่งนายก 
อปท.ทุกแห่ง ต้องศึกษาหาข้อมูลว่ามีแหล่งงบประมาณใดบ้างที่จะช่วยสนับสนุน
หรือให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ ถ้าจะปล่อย
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเองไม่สามารถประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน ท่านจะต้อง
เป็นผู้ประสานงานเองท้ังหมดถึงจะได้งบประมาณในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

นายรุ่งโรจน์ฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการเป็น  
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 
  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน

พื้นที่ ซึ ่ง  อปท.ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทุกแห่ง ได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการ
ประชาชนครบ 100 % ให้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการ 22 
ภารกิจ เกี่ยวกับเรื่องการคัดสำเนาทะเบียนบ้าน การขนส่ง ไฟฟ้า จังหวัดลำพูน
ขอแจ้งเพิ่มเติมขอให้ท่านมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 
คน รับผิดชอบในการบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อตามภารกิจทั้งหมด และติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบการ
บริการทั้ง 22 ภารกิจ ว่าบางเรื่องพ่ีน้องประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ที่จังหวัด สามารถเข้ารับบริการจาก อปท. ในพ้ืนที่ได้เลย 

ผู้แทน อปท.  การให้บริการทั ้ง 22 ภารกิจ มีบางภารกิจที ่เป็นการให้บริการจาก
ส่วนกลาง ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จัดทำคู่มือการใช้งานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ภารกิจด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 ทาง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบถึงขอบเขตภารกิจหรือหลักเกณฑ์งานประกันสังคมว่า
ผู้ที่มาติดต่อเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 40 หรือไม่ 

 
/นายรุ่งโรจน์... 
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นายรุ่งโรจน์  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยอธิบาย สำหรับคู่มือการดำเนินการต่าง ๆ น่าจะ 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน แจ้งให้ อปท.ได้นำไปศึกษาในเบื้องต้นแล้ว 
 

นางดวงดาวฯ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้มีหนังสือแจ้ง 
นสถ.ปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินการสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ ถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service : OSS) ซึ่งในฉบับแรกจะมี QR Code ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการ 
ปฏิบัติฯ / คู่มือการให้บริการฯ / ช่องทางการให้บริการ / การติดตั้งแอปพลิเคชัน
และคู่มือวิธีการใช้งาน / การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริการพร้อมตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ ให้ อปท.ได้ศึกษาฯ ซึ่งช่องทางการให้บริการมีจำนวน 
16 หน่วยงาน 22 บริการ เช่น บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ก็
จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ OSS ของ อปท. เข้าเว็บไซต์การ
ให้บริการของหน่วยงานสำนักงานประกันสังคม โดยส่วนกลางมีแจ้งเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในคู่มือแล้ว    

นายรุ่งโรจน์ฯ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง 
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 22 ภารกิจ ภายในจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้ว เพื่อแจ้ง

ให้ทราบว่า ทาง อปท. ทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของท่านในเรื่องใดบ้าง หากมีปัญหาอุปสรรค 
หรือข้อสงสัยเจ้าหน้าที่ อปท. อาจจะโทรมาปรึกษางานในหน้าที่ของท่านจึงขอ
ความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที ่ของ อปท. ด้วย หรือโทร
ประสานมาที่สำนักงานส่งเสริมการกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เพ่ือประสานงาน
ให้ท่านได้ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายรุ่งโรจน์ฯ  ต่อเป็นเป็นวาระของกลุ่มงานกฎหมายฯ  
 

น.ส.ธัญนันท์  เรื่อง  การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทน กง.กฎหมายฯ  เล่นการพนันหรือเสพสุรา   

ด้วยปรากฏภาพข่าวทางสื่อมวลชนว่า มีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการ
หรือในสถานที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพฤติการณ์ในการดื่มสุราของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549  ซึ่งได้กำหนดแนวทางการลงโทษ
ข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุราไว้ ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุม 

/เครื่องดื่ม... 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และมาตรา 42 ห้ามมิให้ดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ หรือในบริเวณที่ราชการ โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เดือนหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดย
จังหวัดลำพูนได้แจ้งให้นายอำเภอกำกับดูแลมิให้ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตอำเภอนั้น เล่นการพนันหรือเสพสุรา ในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ
โดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
รวมทั้งดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้แจ้งตาม
หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.208/2496 เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการ
เล่นการพนันและเสพสุรา ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 ความว่า  “ ข้าราชการผู้ใดเสพ
สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที ่
ราชการ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ข้าราชการผู้ใดเสพหรือเมาสุราใน
กรณีต่อไปนี้อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
เช่น 1) เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2) เมาสุราเสียราชการ 3) เมาสุราในที่
ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของหน้าที่ราชการ”  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

น.ส.ธัญนันท์ฯ  เรื่อง แนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทน กง.กฎหมายฯ กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง จึงขอให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้  

1. กรณีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะครบวาระการ 
ดำรง   ตำแหน่งในวันที่ 27 มีนาคม 2568 เทศบาลควรจัดให้มีการสำรวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลภายใน 2 ปี ก่อนครบวาระ โดยต้องส่ง
เรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 29 กันยายน 2567  

2. กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลควรมีการจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลภายใน 2 ปี โดยต้องส่งเรื่องถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 
 

/3. กรณ.ี.. 
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3. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเสนอเรื่องแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ 
และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยมีการสำรวจเจตนารมณ์มาแล้ว และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเรื่องคืน ให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาและยืนยันเรื่องดังกล่าว ขอให้สำรวจเจตนารมณ์เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่มีด้วย   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
น.ส.นันท์ชญาน์ฯ  เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยรับ 
ผอ.กง.ส่งเสริมฯ  งบประมาณตรง  
   ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบการ

ดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดโครงสร้างการแบ่งส ่วนราชการใหม่ของสำนัก
งบประมาณ โดยเห็นชอบ การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของสำนัก
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้จัดตั้ง
สำนักงานงบประมาณเขตเพิ่มขึ้นใหม่ จำนวน 7 เขต จากเดิม 11 เขต รวมเป็น 
18 เขต เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการจัดทำงบประมาณ
ของ อปท. ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561    

    แผนการเปลี่ยนผ่านบทบาทและหน้าที่ของสำนักงบประมาณ  
- ปีงบประมาณ 2563-2564     อบจ. 76 แห่ง ทน./ทม. 214 แห่ง 
- ปีงบประมาณ 2565        ทม. จำนวน 11 แห่ง 
- ปีงบประมาณ 2566     ทต. จำนวน 2,247 แห่ง 
- ปีงบประมาณ 2567     อบต. 5,300 แห่ง 

    ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 
      สำนักงบประมาณมีแนวโน้มไม่สามารถบรรลุผลตามแผนการเปลี่ยนผ่าน
บทบาทและหน้าที่ของสำนักงบประมาณ จึงได้หารือร่วมกับกรม สถ. เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยได้ขยายระยะเวลาที่จะผลักดันให้ 
เทศบาลตำบล/อบต. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง โดย เทศบาลตำบล จาก
ปีงบประมาณ 2566 เป็นปีงบประมาณ 2568 และ อบต. จากปีงบประมาณ 
2567 เป็นปีงบประมาณ 2570 โดยสำรวจความพร้อมของ อบต. 
 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 
4/2566 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ซึ่งได้พิจารณาแผนการขับเคลื่อน อปท. 
ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงของสำนักงบประมาณ และมีมติเห็นชอบ
แผนการขับเคลื่อน อปท. ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ดังนี้ 

- การจัดทำงบประมาณ ปี 2568  ทต.จำนวน 2,247 แห่ง เป็น
หน่วยรับงบประมาณตรง  

- การจัดทำงบประมาณ ปี 2569  อบต.จำนวน 17 จังหวัดเป็น
หน่วยรับงบประมาณตรง 

 
/- การจัดทำ... 
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- การจัดทำงบประมาณ ปี 2570  อบต.จำนวน 24 จังหวัดเป็น
หน่วยรับงบประมาณตรง 

- การจัดทำงบประมาณ ปี 2571  อบต.จำนวน 34 จังหวัดเป็น
หน่วยรับงบประมาณตรง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

น.ส.นันท์ชญาน์ฯ  เรื่อง การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ผอ.กง.ส่งเสริมฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อบต.  

 ตามที่จังหวัดลำพูน ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 โดยให้จัดเตรียมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการจัดทำ
ประมาณคำของบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และแผนงานโครงการสำหรับจัดทำ
คำของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแผนงานที่ อปท.จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 นั้น 
      เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ของ อปท. ที่รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบต.) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น จึงได้แจ้งแนวทางและ
ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 

1. อบต.ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการบันทึกคำขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
(SOLA) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 

2. อบต.ต้องจัดทำเอกสารแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
และแนบรายละเอียดที ่เกี ่ยวข้องให้ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
แนวทาง ฯ ในแต่ละประเภทรายการ โดยชื ่อโครงการในแบบคำขอรับการ
สนับสนุนและรายละเอียดประกอบต้องเป็นชื่อเดียวกับแบบรายงานที่พิมพ์จาก
ระบบ SOLA แล้วส่งเอกสาร/หลักฐานให้จังหวัดภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 
 จังหวัดจะแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรอง ฯ แบบคำขอ/
เอกสาร/หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และบันทึกผลการพิจารณาในระบบ SOLA ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

/น.ส.นันท์ชญาน์ฯ... 
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น.ส.นันท์ชญาน์ฯ   เรื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ผอ.กง.ส่งเสริมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ห ัว เน ื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2566  
 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการขับเคลื ่อนการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และพัฒนาการทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ ให้มีความเบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ 
เคารพกฎ ระเบียบ กติกาด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike  
      เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีสุขภพแข็งแรง เติบโตสมวัย 
ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังใน
การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำแนวทางการ
จัดกิจกรรมจักรยานขาไถ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกายให้เด็กมีสมาธิมากขึ ้น รู ้จักเรียนรู ้ในการประเมินกับอุปสรรค
เส้นทางท่ีต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสี การใช้มือ
และแขนเพ่ือบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริม
บุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุก และสุขภาพจิตใจให้แก่เด็ก 
รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว โดยให้ อปท.ดำเนินการดังนี้ 

1. ให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด (ศพด./โรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance 
Bike และจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike เพ่ือเป็นการน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา 

2. ให้ อปท.พิจารณากอ่สร้างสนาม/ลานจักรยานขาไถ Balance Bike 
ตามตัวอย่างแบบแปลนและรายละเอียดงบประมาณในการก่อสร้างสนาม
จักรยานขาไถ Balance Bike หรือตามแบบแปลนที่ อปท.กำหนด หรือจาก
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมหรือแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike 

3. ให้ อปท.รายงานผลการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike  
 ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน กรกฎาคม 2567 ให้จังหวัด เพ่ือ
รายงานกรม สถ.ต่อไปสำหรับการก่อสร้างสนาม ปรากฏตามรูปแบบใน QR-Code 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/น.ส.นันท์ชญาน์ฯ... 
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น.ส.นันท์ชญาน์ฯ  เรื ่อง การจัดทำแผนปฏิบัต ิการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ  
ผอ.กง.ส่งเสริมฯ  พ.ศ. 2568  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางและปฏิทินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนปฏิบัต ิการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ Thai Water Plan ระหว่างวันที่ 7 
สิงหาคม 2566 – วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เรื่องน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายให้  
ประชาชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดินเพื่อการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค, 
การพัฒนาระบบผลิตน้ำประปา, การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ) 
และผังภูมิสังคม (Geo-Social Map) (การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนว
พระราชดำริ, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอุปโภคบริโภค, การบริหารจัดการน้ำ
ภาคการผลิต, การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย, การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ
ทรัพยากรน้ำ) และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ
และยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนได้ยืนยันนำส่ง
ข้อมูล Sign off 1 (แผนปฏิบัติการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 
382 โครงการ งบประมาณรวม 2 ,859.8860 ล้านบาท สามารถจำแนก     
ตามความพร้อมได้ ดังนี้ 

1. พร้อมดำเนินการ จำนวน 297 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
592.3445 ล้านบาท 

2. อยู่ระหว่างดำเนินการแนบเอกสารความพร้อม จำนวน 85 แผนงาน/
โครงการ งบประมาณ 2,267.5415 ล้านบาท 

คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน  ในการประชุมครั้งที่ 
4/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดลำพูน และได้ Sign off 2 
(แผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น) 
จำนวน 649 โครงการ งบประมาณรวม 5,526.0678 ล้านบาท สามารถ
จำแนกตามความพร้อมได้ ดังนี้ 

1. พร้อมดำเนินการ จำนวน 551 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2,947.2335 ล้านบาท 

2. อยู่ระหว่างดำเนินการแนบเอกสารความพร้อม จำนวน 98 แผนงาน/
โครงการ งบประมาณ 2,578.8343 ล้านบาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

/นายพีรภัทร์ฯ... 
 



39 
 

นายพีรภัทรฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผอ.
กง.มาตรฐานฯ  ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสถานพยาบาลของทางราชการในระบบเบิกจ่ายตรง 

ให้ผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนสิทธิของตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อ
นายทะเบียนบุคลากรของ อปท. ต้นสังกัด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันโดยสามารถ 
ตรวจสอบการลงทะเบียนสิทธิฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

(1) โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 
(2) www.nhso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิ 
(3) App. สปสช. 
(4) ไลน์ สปสช. 
โดยให้นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร ตรวจสอบ ปรับปรุง 

ข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในระบบฯ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ำเสมอ 

การใช้สิทธิ 
(1) กรณีเป็นผู้ป่วยนอก สถานพยาบาลของทางราชการให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายเงิน 

ค่ารักษาพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลฯ เป็นผู้เบิกแทนในระบบเบิกจ่ายตรง
เท่านั้น เว้นแต่สถานพยาบาลฯ ไม่มีการให้บริการหรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรง ให้สำรองจ่ายเงินไปพลางก่อนแล้วนำใบเสร็จฯ มายื่นต่อ อปท. ต้น
สังกัด เพ่ือส่งเบิกจ่ายเงินจาก สปสช. ผ่านระบบทะเบียนบุคลากร อปท.  

(2) กรณีเป็นผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายเงิน   
ค่ารักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลฯ  เป็นผู้เบิกแทนในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น 
กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง 
หากเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้รีบแจ้ง อปท. ต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด 
เพ่ือดำเนินการลงทะเบียนสิทธิให้เสร็จก่อนวันที่จะออกจากสถานพยาบาลฯ หรือ
ใช้หนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดแจ้งต่อสถานพยาบาล 
เพื่อให้สถานพยาบาลฯ เป็นผู้เบิกจ่ายแทนในระบบเบิกจ่ายตรงกรณีผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง แล้วเจ็บป่วยต้องเข้า
รับการรักษาพยาบาล และได้มีการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน ให้นำ
ใบเสร็จฯ และหลักฐานต่างๆ มายื่นต่อ อปท. ต้นสังกัด เพื่อส่งเบิกจ่ายเงินจาก 
สปสช. ผ่านระบบทะเบียนบุคลากร อปท. โดยไม่ต้องขอทำความตกลงต่อ
กระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ยื่นขอทำความตกลงต่อ มท . 
ไว้ก่อนแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้แทน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายพีรภัทรฯ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ผอ.กง.มาตรฐานฯ เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2566 

 
/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติขององค์กร 
อปท. ที่มีสิทธิยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ

ขอรับเงินรางวัลประจำปี ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
   1. มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที ่เสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

       2. มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(LPA) ของปีที่ผ่านมาในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

3. มีงบประมาณรายจ่ายเพื ่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการการคิด
คำนวณอัตราส่วนของรายจ่ายเพ่ือการลงทุนตาม  

4. ให้คิดคำนวณจากยอดรวมของงบประมาณรายจ่ายเพื ่อการลงทุน 
เปรียบเทียบกับยอดรวมของงบประมาณรายจ่าย 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี 

ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง 
(2) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงใน อปท. แห่งเดียวกันของปีที่เสนอ 

ขอรับการประเมินรวมกันไม่น้อยกว่า 8 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลา 
การปฏิบัติงานติดต่อกัน 

(3) ต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน 
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(3.1) ในกรณีเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ 
ต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือคา่จ้าง รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า 1 ขั้น หรือกรณีมี
อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (เต็มขั้น) ต้องได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

(3.2) ในกรณีเป็นข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือกรณีมีอัตรา
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งแล้ว (เต็มขั้น) ต้องได้รับค่าตอบแทน
พิเศษรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

            (3.3) ในกรณีเป็นพนักงานจ้าง ต้องได้รับคะแนนการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป รวมถึงกรณีพนักงานจ้างที่มีอายุ
ครบ 60 ปี หรือ 70 ปี ที่ต้องพ้นสภาพ” 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/นายอนุศักดิ์ฯ... 
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นายอนุศักดิ์ฯ  เรื่อง  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
ผอ.กง.การเงินฯ  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566” 

   กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพ่ือให้เหมาะสม
กับสถาวการณ์ในปัจจุบัน  และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายอนุศักดิ์  เรื่อง  การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองช้ัน (2FA) ในระบบ    
ผอ.กง.การเงินฯ          KTB Corporate Online 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor 
Authentication (2FA)) ในระบบ KTB Corporate Online โดยดำเนินการตอบ
แบบสำรวจความพร้อมและสมัครใช้บริการดังกล่าวที่สาขาธนาคาร 
         1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดบริการระบบรักษาความปลอดภัย
แบบสองชั้นรูปแบบอัตโนมัติ ระบบ 2FA เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 
2566 เป็นต้นไป 
         2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการสมัครใช้บริการ 
2FA ดำเนินการติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยพร้อมเอกสาร เพื่อสมัครใช้บริการ
ดังกล่าวทันที โดยภายหลังการสมัครใช้บริการแล้วให้รอสาขาธนาคารกรุงไทย
แจ้งยืนยันวันที่พร้อมใช้งานระบบ 2FA 
         3. แจ้งบ ุคคลที ่ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่อน ุม ัต ิจ ่ายเง ิน (Company User 
Authorizer) ศึกษาคู่มือการอนุมัติรายการเมื่อเปิดใช้งาน 2FA เพื่อเตรียมความ
พร้อมการใช้งานระบบ 2FA 
         4. กรณีมีการเปลี ่ยนแปลงบุคคลที ่ปฏิบัต ิหน้าที ่เป็นผู ้ด ูแลระบบ 
(Company Administrator) ให้ดำเนินการติดต่อธนาคารพร้อมเอกสาร หรือ
หากมี การเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (Company 
User) หรือข้อมูลบุคคลดังกล่าว เช่น อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะใช้รับรหัสผ่านใช้
ครั ้งเดียว (One Time Password : OTP) ของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อนุมัติ
จ่ายเงิน (Company User Authorizer) ตามคู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้
งาน 2FA ผู้ดูแลระบบ ADMIN 
 
 

/ขอให้องค์กร... 
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    ขอให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ุกแห ่งท ี ่ ใช ้งานระบบ KTB 
Corporate Online ดำเนินการสมัครใช้บริการ 2FA และใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำเนินการจ่ายเงิน รวมทั้งให้ผู้ปฏิบตัิ
หน้าที ่ด ้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเคร่งครัด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายอนุศักดิ์  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ      
ผอ.กง.การเงินฯ  KTB Corporate Online ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
ร ับเง ินและการเบิกจ ่ายเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระบบ KTB Corporate Online  
เพื่อให้การใช้งานระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ถือปฏิบัติ 
          1. หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หากมีความพร้อมด้านบุ
คลลากรและประสงค์จะใช้งานระบบ KTB Corporate Online ให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นรับรอง และลงนามในเอกสารการขอเปิดบัญชี และสมัครใช้บริการ KTB 
Corporate Online 
          2. หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากรเลขเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการเปิดบัญชี 
และสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online 
          3. การใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) จะเป็นผู้กำหนดรหัสเข้าใช้งานระบบ (Company ID) ให้กับหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          4. ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online โดยอนุโลม   

จ.อ.สุนทรฯ  เรื่อง     แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ 
ผอ.กง.บป.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการ
ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้แถลงในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที ่

 
/1 พฤศจิกายน ... 
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1 พฤศจิกายน 2564 ว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง (สมุทรสงคราม ลำพูน 
เลย และอำนาจเจริญ) ที่สามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก 
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ได้แล้ว เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2566 โดยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดรูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่จังหวัดลำพูนเป็นแบบรวมกลุ่ม และมอบอำนาจ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตเป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทน จำนวน 806 ตันคาร์บอน
ไดออกไซต์เทียบเท่า (ปริมาณคาร์บอนเครดิตเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) 
และกรมส่งงเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งปริมาณคาร์บอนเครดิตของจังหวัด
ลำพูน ในเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 2,487.68 ตันคาร์บอน
ไดออกไซต์เทียบเท่า (อยู่ระหว่างรอขายคาร์บอนเครดิตในรอบถัดไป) 

ดังนั ้น เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในปี 2567 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกและเพ่ือ
รองรับการซื ้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ต่อไป จังหวัดลำพูนได้กำหนดแนว
ทางการขับบเคลื ่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

           1. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             1) ให้คณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ    
การประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับพ้ืนที่ในครัวเรือน โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สุ่มตรวจ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ทุกเดือน อย่างน้อย 40 ครัวเรือน/เดือน (รายงานทุกสัปดาห์ๆ ละ 
10 ครัวเรือน) 

            2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการสุ่มตรวจครัวเรือน 
พร้อมภาพถ่ายของสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยระบุชื่อ-สกุล
และบ้านเลขที่/หมู่/ตำบล ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ สถจ.ลำพูน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
ทางกลุ่มไลน์ “คัดแยกขยะ (ระยะสั้น)” 

/2. ระดับอำเภอ... 
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        2. ระดับอำเภอ 
             1) ให้ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการ
ประเมินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับพื้นที่อำเภอ ซึ่งมีปลัดอำเภอ
ประจำตำบลเป็นหัวหน้าทีม ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพื้นที่ทุกเดือน อย่างน้อย 
20 ครัวเรือน/เดือน (รายงาน 2 สัปดาห์ต่อครั้งๆ ละ 10 ครัวเรือน) 

2) ให้ท้องถิ่นอำเภอรายงานผลการสุ่มตรวจครัวเรือน พร้อมภาพถ่าย
ของสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยระบุชื่อ -สกุล 
และบ้านเลขที่/หมู่/ตำบล ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ สถจ.ลำพูน ภายในวันที่ 20  ของทุกเดือน 
ทางกลุ่มไลน์ “คัดแยกขยะ (ระยะสั้น)” 

         3. ระดับจังหวัด 
              1) ให้คณะทำงานสุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพ้ืนที่ทุกเดือน อย่างน้อย 10 ครัวเรือน/เดือน 

    2) ให้ สถจ.ลำพูน รวบรวมรายงานผลการสุ่มตรวจครัวเรือน ระดับ อปท. 
ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทราบด้วย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
นายรุ่งโรจน์ฯ  เป็นวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีท่านใดมี
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ข้อเสนอ เรียนเชิญครับ 

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ผมซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร
ท้องถิ ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในวันนี ้ ขอกราบขอบคุณท่าน
ผู้บริหารท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ตลอดจนหัวหน้าส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอปิดการประชุม  

 

เลิกประชุม เวลา  16.25 น. 
 
 
 

 
            (นางวันวิสาร์    ยอแสง)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
     เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน 
 
 
 
             (นางดวงดาว  คำนึง)       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

  
     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 
 


